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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 

วัน ศุกร์ ที่ 27 เดือน พฤษภาคม 2565 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

******************************** 

รายช่ือผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายณัฏฐพล รินแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วน          

ตำบลม่อนปิ่น 
ณัฏฐพล รินแก้ว 

2 นายเอกภาค จันทรา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่น 

เอกภาค จันทรา 

3 นายพิจิตร บัวผัน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่น 

พิจิตร บัวผัน 

4 นายบุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่น หมู่ 1 

บุญมา เรือนคำจันทร์ 

5 นายกลั่นกอง เชื้อคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่น หมู่ 2 

กลั่นกอง เชื้อคำ 

6 นายสุทธิพร สุภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่น หมู่ 3 

สุทธิพร สุภา 

7 นายมณเทียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่น หมู่ ๔ 

มณเทียร สมร 

8 นายอินทร บัวคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่น หมู่ 5 

อินทร บัวคำ 

9 นางสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่น หมู่ 6 

สุกัญญา มะลิแก้ว 

10 นายสุรพัศ วรรณะศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่น หมู่ 7 

สุรพัศ วรรณะศรี 

11 นายสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่น หมู่ 8 

สมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ 

12 นายประสงค์ สุก๋า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่น หมู่ 10 

ประสงค์ สุก๋า 

13 นายยิ่งยง จำรัสคีรีไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่น หมู่ 11 

ยิ่งยง จำรัสคีรีไพร 

14 นายชนะกิจ อัคคเดชไพบูลย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่น หมู่ ๑5 

ชนะกิจ อัคคเดชไพบูลย์ 
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รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายอาจหาญ จตุรพรไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ม่อนปิ่น หมู่ ๑4 
อาจหาญ จตุรพรไพร 

- - - - 
- - - - 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายบุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล         

ม่อนปิ่น 
บุญทา จันทรา 

2 นายอธิป ภัทรบรรพต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
ม่อนปิ่น 

อธิป ภัทรบรรพต 

3 นายรังสรรค์ ฉัตรชัยกิจขจร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
ม่อนปิ่น 

รังสรรค์ ฉัตรชัยกิจขจร 

4 นายสวัสดิ์ สุกิน เลขานุการนายกองค์การบริหาร          
ส่วนตำบลม่อนปิ่น 

สวัสดิ์ สุกิน 

5 นายวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
ม่อนปิ่น 

วรเชษฐ์ เดชพงษ์วรา
นนท์ 

6 นางสาววรัญญา เปาริบุตร หัวหน้าสำนักปลัด วรัญญา เปาริบุตร 
7 นายนภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง นภนัย จันทะการ 
8 นางอรุณี เปราะนาค หัวหน้าฝ่ายบัญชี รักษาราชการ

แทนผู้อำนวยการกองคลัง 
นางอรุณี เปราะนาค 

9 นายวสันต์ ศรีสนอง นิติกรชำนาญการ วสันต์ ศรีสนอง 
10 นายเกรียงไกร ทิพเนตร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เกรียงไกร ทิพเนตร 
11 นายกันต์พงษ์ จิตต์ธีรวุฒิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   

ปฏิบัติการ 
กันต์พงษ์ จิตต์ธีรวุฒิ 

12 นายธนภัทร จันทร์อ้าย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน ธนภัทร จันทร์อ้าย 

รายช่ือผู้เข้าฟังการประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
- - - - 
- - - - 
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เริ่มการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญท่ี 2 ประจำปี 2565 เวลา 09.00 น. 

นายพิจิตร บัวผัน , เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ได้ตรวจสอบรายชื ่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้มาประชุมที ่ได้ลงชื ่อไว้ ปรากฏว่า                                         
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นมาประชุม จำนวน 14 ท่าน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่นได้ลาการประชุม จำนวน 1 ท่าน คือ 

1. นายอาจหาญ จตุรพรไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14 ลากิจ 
บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้เรียนเชิญให้

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าห้องประชุม และเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
เข้านั่งตามที่ซึ่งได้จัดไว้ ต่อจากนั้นได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จุดเทียนธูปบูชา                    
พระรัตนตรัย และเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมทั ้งจะได้ดำเนินการประชุมตามระ เบียบวาระต่อไป 
(ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแล้วเข้านั่งประจำที่นั่ง ,   
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เข้านั่งประจำที่นั่ง) 

 นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ประธานในที ่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น สวัสดีคณะผู ้บริหาร                  
หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น และผู ้เข ้าร ่วมประชุมทุกท่าน ว ันนี ้ เป ็นการประชุมสภาสมัยสามัญที ่ 2           
ประจำปี 2565 วันศุกร์ ที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง ขอขยายเวลาการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 เนื่องจากการประชุมสภาสมัยสามัญ            
สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 เป็นการประชุมเพื่อพิจารณารับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 และเรื่องอื่น ๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เพ่ือให้การจัดทำเอกสารที่ใช้ในการประกอบการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ 2 
ประจำปี พ.ศ. 2565 ได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเพ่ือจะได้ให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
ได้พิจารณา จึงมีความจำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาออกไป จึงขออนุญาตต่อนายอำเภอฝางขอขยายเวลาการ
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ออกไปอีก 15 วัน 
  นายอำเภอฝาง พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ . 2554 จึงอนุญาตให้ขยายเวลาการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส ่วนตำบลม่อนปิ ่น สมัยสามัญ สมัยที ่ 2 ประจำปี 2565 ตั ้งแต่ว ันที่                          
16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 มีกำหนดเวลา 15 วัด 
  บัดนี ้ มีเร ื ่องที ่จะเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นพิจารณาแล้ว ดังนั้น              
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ ่มเติมถึง                
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และอาศัยอำนาจตามความในข้อ 23 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 จึงนัดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2565 วันศุกร์ ที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565                   
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  
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  ซึ่งได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มีผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อ
ไว้ตามที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น แจ้งมาจำนวน 14 ท่าน และได้ส่งมอบสมุด                
ลงรายชื่อให้ตรวจดูรวมทั้งได้ตรวจดูในห้องประชุมสภาแห่งนี้แล้ว ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่น จำนวน 14 ท่าน ลาประชุม 1 ท่าน คือ 

1. นายอาจหาญ จตุรพรไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14 ลากิจ 
  ดังนั ้น ในการประชุมครั ้งนี ้ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ครบองค์             
ประชุมแล้วจะได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

 นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์ผ่านทางสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่องการหาผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเกษตรผสมผสาน 
ของหน่วยงาน นพค.32 (หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32) ซึ่งเอกสารรายละเอียดตามที่ได้แนบมา หลักเกณฑ์
การเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 
 1.  อายุต้องไม่เกิน 65 ปี  
 2.  ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1 ไร่ โดยพื้นที่ตรงส่วนนั้นจะต้องมีเอกสารสิทธิ์
ที่ถูกต้อง มีโฉนดที่ดินที่ถูกต้อง 
 3.  พ้ืนที่ที่จะดำเนินโครงการจะต้องห่างจากที่พักอาศัยไม่เกิน 2 กิโลเมตร  
  ซึ่งทางหน่วยงาน นพค.32 จะสนับสนุนการขุดสระน้ำประจำไร่นา กว้างประมาณ 30 เมตร         
ยาวประมาณ 40 เมตร ลึกประมาณ 3 เมตร ในพ้ืนทีด่ำเนินการไม่น้อยกว่า 1 ไร่ แต่หากในพื้นที่มีแหล่งน้ำอยู่ 
ให้แจ้งความประสงค์ไม่รับการขุดสระน้ำก็ได้นะครับ จะมีไม้ผลมอบให้ให้อีก 5 ชนิด จะมีเมล็ดพันธุ์พืชผักสวน
ครัวมอบให้ มีสัตว์เลี้ยงมอบให้ อาทิเช่น ไก่พันธุ์ไข่ หมูหลุม เป็นต้น จากที่กระผมได้หารือมานั้น ไก่พันธุ์ไข่             
จะมอบให้ประมาณ 15 ตัว หมูหลุมจะมอบให้ประมาณ 3 ตัว หากท่านได้เข้าร่วมโครงการ หากท่านมีบ่อน้ำใน
พ้ืนที่อยู่แล้วก็จะได้รับมอบพันธุ์ปลา รายละเอียดสามารถศึกษาและติดต่อสอบถามได้ตามหนังสือที่แนบมาครับ  
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา 

2.1 ร ับรองรายงานการประช ุมสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลม ่อนปิ่น                             
สมัยสามัญท่ี 1 ประจำปี 2565 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 

  นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา ข้อที่ 2.1 การรับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญท่ี 1 ประจำปี 2565 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 
เรียนเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 นายพิจิตร บัวผัน , เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
พิจิตร บัวผัน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
หมู่ที่ 9 ขออนุญาตท่านประธานครับ ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2565                           
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วันศุกร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ว่ามีส่วนใดที่จะต้องทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือไม่ หากมีเรียนเชิญชี้แจง
เปลี ่ยนแปลงแก้ไขได้เลยครับ หากไม่มีจะได้ให้ท่านประธานดำเนินการขอมติจากที ่ประชุมสภาแห่งนี้              
ขอบคุณครับ 

  นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นท่านใด ต้องการที่จะสอบถามหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงถ้อยคำ       
ในรายงานการประช ุมสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลม่อนป ิ ่น สม ัยสาม ัญที ่  1 ประจำป ี 2565                           
วันศุกร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 หรือไม ่เรียนเชิญครับ หากไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอมติที่ประชุมครับ 

  มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นลงมติด้วยเสียงข้างมาก       
มีมติเห ็นชอบให้ร ับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น สมัยสามัญที ่ 1                
ประจำปี 2565 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 

   ด้วยคะแนนเสียง 
-เห็นชอบ  14 เสียง 
-ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
-งดออกเสียง    - เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง กระทู้ถาม 
   - ไม่มี – 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
   - ไม่มี -  

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง ที่เสนอใหม่ 
   5.1 ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น 
         5.1.1 การพิจราณาขอความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
         ป่าไม้ตั้งอยู่ กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐใดที่เข้าทำประโยชน์
         ในพ้ืนที่ป่าไม ้

5.1.2 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

   5.2 ญัตติที่เสนอเพ่ือพิจารณา 
         5.2.1 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
         เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 (สำนักปลัด) 
         5.2.2 เรื ่อง พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่      
         จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบเข็น (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
         5.2.3 เรื่อง ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลง (MOA) ความร่วมมือในการกำจัด
         ขยะมูลฝอย ระหว่างเทศบาลตำบลเวียงฝาง กับ องค์กรปกครองส่วน
         ท้องถิ่น (Cluster) (กลุ่มที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่) 
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นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านสุทธิพร สุภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3 

 นายสุทธิพร สุภา , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
สุทธิพร สุภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3 ก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระที่ 5 กระผมขอ
อนุญาตท่านประธานสภาท้องถิ่นให้เจ้าหน้าที่ที่ได้เข้ามารับตำแหน่งใหม่ได้ทำการแนะนำตัวให้กับสมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้รู้ชื่อ ตำแหน่งด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ขออนุญาตท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ บัดนี้ได้มีปลัดมาดำรงตำแหน่งใหม่ยังองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตให้ท่านปลัดกล่าว
แนะนำตัวครับ เรียนเชิญท่านวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ , ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย              
วรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 
ย้ายมาเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา สมาชิกสภา
ท้องถิ่นบางท่านก็พอที่จะรู้จักเพราะบางท่านก็พอได้ร่วมงานกันบ้างแล้วนะครับ หากมีปัญหาหรือมีข้อสงสัย
สามารถเข้ามาปรึกษาหารือได้ทุกเมื่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นครับ กระผมจะให้ความร่วมมืออย่าง
เต็มที่และเต็มความสามารถครับ ตอนนี้ที่กระผมยังไม่ได้ลงพื้นที่เป็นเพราะต้องดำเนินการเอกสารภายในก่อน 
หลังจากดำเนินการด้านเอกสารเสร็จกระผมจะทำการลงพื้นที่ออกไปทำความรู้จักพื้นที่ ทำความรู้จักกับท่าน
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ต้องขอความอนุเคราะห์รบกวนท่านสมาชิก
สภาท้องถิ่นทุกท่านเป็นผู้นำไปรู้จักสถานที่ต่าง ๆ ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
อีกท่านหนึ่งหัวหน้าฝ่ายบัญชีจะมาปฏิบัติงานคือ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง  เรียนเชิญท่าน            
อรุณี เปราะนาค หัวหน้าฝ่ายบัญชี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 

นางอรุณี เปราะนาค , หัวหน้าฝ่ายบัญชี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข ้าร ่วมการประชุมทุกคน ดิฉ ันนาง                       
อรุณี เปราะนาค หัวหน้าฝ่ายบัญชี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วน
ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตำแหน่งเดิม นักวิชาการการเงินและบัญชีชํานาญการ ย้ายมา
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ดูแลในส่วนของการเงินการคลัง ซึ่งอยู่ในระหว่างช่วงของการศึกษาง าน 
การทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวให้อยู่ในความดูแลของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู้ทรงเกียรติทุกท่านด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
อีกท่านหนึ่งที่ย้ายมายังองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านนายเกรียงไกร ทิพเนตร เจ้าพนักงาน
ธุรการชำนาญงาน 
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นายเกรียงไกร ทิพเนตร , เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย              
เกรียงไกร ทิพเนตร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ เมื่อวันที่         
2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ตอนนี้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านงานกิจการสภาท้องถิ่น ซึ่งเป็นการปฏิบัติงาน
ครั้งแรกเกี่ยวกับงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็จะทำการ
เรียนรู้และปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นต่อไป ขอบคุณครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง ที่เสนอใหม่ 
   5.1 ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น 

5.1.1 การพิจราณาขอความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ป่าไม้ตั ้งอยู ่ กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐใดที ่เข้าทำ
ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ที่เสนอใหม่ ข้อที่ 5.1.1 การพิจราณาขอความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ป่าไม้ตั้งอยู่ กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐใดที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้  เรียนเชิญ
นิติกรชำนาญการองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ชี้แจ้งรายละเอียดเรียนเชิญครับ 

นายวสันต์ ศรีสนอง , นิติกรชำนาญการ   
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย                   
วสันต์ ศรีสนอง นิติกรชำนาญการ ระเบียบวาระที่ 5.1.1 การพิจราณาขอความเห็นชอบจากสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่าไม้ตั้งอยู่ กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐใดที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้  
เนื่องจากผู้ที่ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ป่าสงวนจะต้องทำการขออนุมัติจากสภาท้องถิ่น เพราะสภาท้องถิ่นถือว่า
เป็นตัวแทนของชุมชน แต่ว่าการอนุญาตหรือการอนุมัติต่าง ๆ จะขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น        
กรมป่าไม้ สภาท้องถิ่นมีหน้าที่เพียงให้ความเห็นชอบเป็นประโยชน์กับชุมชนหรือไม่ ซึ่งขั้นตอนการนำเสนอ
จะต้องดำเนินผ่านสภาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นตัวแทนของชุมชน ขออนุญาตนำเรียนชี้แจ้งเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรื่อง การขอความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่าไม้ตั้งอยู่ กรณีส่ วนราชการหรือ

หน่วยงานของรัฐใดที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ ซึ่งเป็นของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)  
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่นแจ้งว ่า บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)                 
ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในรูปแบบบริษัทมหาชนจำกัด ได้รับโอนสายสัญญานสื่อสารที่อยู่ในพ้ืนที่ป่าไม้ตั้งอยู่ โดยไม่มี
หลักฐานการอนุญาต ประกอบกับตามมติคณะคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ได้เห็นชอบให้ 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตให้พิจารณาให้พิจารณา
ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยให้หน่วยงานดำเนินการขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ภายใน 
180 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ แต่เนื่องจากการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ต้องมี
หลักฐานการให้ความเห็นชอบจากสภาท้องถิ ่น เพื ่อนำหลักฐานมาประกอบในการยื ่นคำขออนุญาตเข้า          
ทำประโยชน์ในพื ้นที ่ป่าไม้ให้ถูกต้องตามกฎหมาย จึงขออนุเคราะห์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประสานงานเรื่องดังกล่าวไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือนำไปชี้แจงกับกรมป่าไม้ต่อไป 
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 จังหวัดเชียงใหม่พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานของรัฐในการขออนุญาต
เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
นำเสนอสภาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้          
กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐใดที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎกระทรวง หรือระเบียบที่เกี ่ยวข้อง ซึ่งการให้ความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นควรพิจารณาถึงผลกระทบ
ภายในขอบเขตที่เกี ่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของตนในการดูแลสภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ 
กล่าวคือ หากได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าอันอยู่ในพื้นที่ของตน จะเกิดผลกระทบต่อการ
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการดูแลสภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้หรือไม่  
อย่างไร แล้วเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของอธิบดีกรมป่าไม้ต่อไป  

เรียนเชิญท่านวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ , ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย              
วรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หนังสือฉบับนี้เป็นการชี้แจงแจ้งแนวทางการ
ดำเนินการเท่านั้น โดยปกติแล้วการจะก่อสร้างในเขตพ้ืนที่ป่าสงวน ป่าอุทยานแห่งชาติ การขอดำเนินการจาก 
กรมป่าไม้จะมีอยู ่ข้อหนึ่งที ่มีรายละเอียดว่าจะต้องผ่านความเห็นจากสภาท้องถิ่นก่อน ไม่ว่าจะเป็นการ
ดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หน่วยงานราชการหรือเอกชนที่ต้องการเข้ามาดำเนินการใน
พื้นที่ป่าสงวน ป่าอุทยานแห่งชาติของตำบลม่อนปิ่น จะต้องดำเนินการขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นก่อน 
สภาท้องถิ่นจะต้องเห็นชอบให้ดำเนินการก่อสร้าง พอเห็นชอบเสร็จแล้วจะต้องนำเอกสารที่ได้จากสภาท้องถิ่น
นำไปประกอบเพื่อขออนุญาตกรมป่าไม้อีกครั้งหนึ่งหลักเกณฑ์การดำเนินการจะประมาณนี้ จะต้องได้รับ       
ความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นก่อนทุกครั้งถึงจะดำเนินการได้ หากสภาท้องถิ่นไม่เห็นชอบกรมป่าไม้ก็ไม่
สามารถดำเนินการได้ ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านสุทธิพร สุภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3 

 นายสุทธิพร สุภา , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
สุทธิพร สุภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3 กระผมมีความเห็นว่าทุกครั้งที่จะมีการขอ
ใช้พื้นที่ป่าในตำบลม่อนปิ่นจะต้องดำเนินการผ่านสภาท้องถิ่นก่อน หากจะมีการขอใช้พื้นที่เข้ามาจะต้อง
ตรวจสอบด้วยหลักฐาน ข้อมูลที่ชัดเจนก่อนจะดำเนินการเข้ามายังการประชุมสภาท้องถิ่น เอกสารที่นำเข้า
ประชุมสภาท้องถิ่นครั้งนี้คือเอกสารเบื้องต้นที่จะให้สมาชิกสภาท้องถิ่นศึกษาแนวทางการปฏิบัติต่อไป สมาชิก
สภาท้องถิ่นเปรียบเสมอตัวแทนของพี่น้องประชาชนตำบลม่อนปิ่น หากจะมีการเห็นชอบเอกสารข้อมูลจะต้อง
ครบถ้วนตามระเบียบกฎหมายและเจ้าหน้าที่ที ่รับผิดชอบต้องมาชี้แจงด้วยตนเองเพื่อความชัดเจนในการ
ดำเนินการเห็นชอบ ตามที่ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นกล่าวมา เอกสารที่ส่งมานั้นเป็นเพียง 
แนวทางการปฏิบัติให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้ศึกษาจากเอกสารก่อนการเห็นชอบ อยากจะฝากท่านหัวหน้าส่วน
ราชการหากมีเอกสารที่ต้องดำเนินการผ่านความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น อยากจะขอให้ดำเนินการตรวจสอบ
ความเรียบร้อยและความถูกต้องของเอกสารก่อนการนำมาเสนอในการประชุมสภาท้องถิ่นด้วย ขอบคุณครับ 
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นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านบุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 นายบุญทา จันทรา , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
บุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น นายกได้เข้าร่วมการประชุมที่โครงการหลวงอ่างขาง 
หัวหน้าส่วนหลากหลายภาคส่วนก็ได้เข้าร่วมการประชุม ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นนายกได้มีการ
นำเสนอเรื่องกรณีที่มีการสร้างสิ่งปลูกสร้าง อาทิเช่น เรื่องการสร้างถนน การสร้างอาคา รบ้านเรือน เป็นต้น     
ซึ่งหากอยู่ในเขตป่าไม้ เขตป่าอุทยานแห่งชาติ จะต้องดำเนินการจัดทำแบบแปลนและนำเสนอไปยังกรมป่าไม้
จึงจะดำเนินการได้ หากเป็นพื้นที่เขตป่าอุทยานแห่งชาติจะต้องดำเนินการจัดทำเอกสารส่งยังอุทยานแห่งชาติ
หากเห็นชอบเสร็จเรียบร้อยจึงจะดำเนินการขั้นตอนอ่ืนต่อไปได้ ขออนุญาตเรียนชี้แจงประมาณนี้ ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ , ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย              
วรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตเพ่ิมเติมจากรายละเอียดที่      
ท่านนายกได้กล่าวมาครับ หากมีเรื่องหรือญัตติที่จะต้องนำมาเสนอยังการประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องมีข้อมูล
รายละเอียดที่ครบถ้วนพร้อมทั้งเรื่องของแบบแปลนและเอกสารประกอบรายละเอียดทุกอย่าง  บางโครงการ
อาจจะมีเรื่องของรายละเอียดการออกเสียงประชามติเข้ามาประกอบเอกสารด้วยนะครับ หากมีหนังสือนำเสนอ
เพียงอย่างเดียวไม่สามารถดำเนินการขั้นตอนอ่ืนได้นะครับ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นกันหากจะ
ดำเนินการก่อสร้าง อาทิเช่น สร้างเมรุมาศ สร้างอาคารในพื้นที่เขตป่าไม้ ก็จะต้องดำเนินการจัดทำเอกสาร 
จัดทำแบบแปลน นำเรื ่องเข้ามาเสนอยังการประชุมสภาท้องถิ ่นและนำเรื ่องไปยังกรมป่าไม้อีกครั ้งหนึ่ง       
หากกรมป่าไม้อนุมัติจึงจะดำเนินการขั้นตอนต่อไปได้ครับ ถ้าหากเป็นการดำเนินการในชุมชนหรือการสร้าง
ถนนที่ไม่ได้ไปตัดไม้ทำลายป่าตามปกติกรมป่าไม้จะอนุญาตให้ดำเนินการครับ แต่หากต้องดำเนินการตัดไม้หรือ
มีข้ันตอนอ่ืนนอกเหนือจากนั้นกรมป่าไม้จะไม่อนุญาตให้ดำเนินการ ขออนุญาตเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านสุรพัศ วรรณะศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7 

  นายสุรพัศ วรรณะศรี , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
สุรพัศ วรรณะศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู ่ที ่ 7 ขออนุญาตสอบถามเรื ่องเมรุ                  
บ้านสวนชาห้วยจะนุที่ดำเนินการจัดสร้างไม่ได้ ซึ่งสถานที่เดิมชาวบ้านก็ดำเนินการสร้างมานานและได้ใช้งานมา
นานแล้วก็ไม่ได้รุกล้ำพื้นที่ป่าแต่ประการใด เพราะว่ามีศาลาหลังเดิมที่ได้จัดสร้างมานานตั้งอยู่แล้ว สถานที่          
แห่งนั้นไม่ได้มีต้นไม้อยู่เพราะเป็นสถานที่ใช้เผาศพเป็นที่ตั้งเมรุเดิมของชาวบ้านห้ วยจะนุอยู่แล้ว จึงอยากจะ
สอบถามเรื่องการขออนุญาตใช้สถานที่ เป็นเช่นไรถึงขออนุญาตจัดสร้างเมรุใหม่ไม่ได้ชาวบ้านก็อยากทราบ
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เหตุผลเช่นกัน กระผมมีอีกประเด็นที่ข้องใจหากงบประมาณที่จะนำมาจัดสร้างเมรุตกหล่นไป หากดำเนินการ
จัดสร้างไม่ได้จริงเกิดการตกหล่นไป สามารถนำมาดำเนินการโครงการอ่ืนทดแทนได้หรือไม่ ซึ่งจะนำมาจัดสร้าง
ท่อลอดเหลี่ยมจำนวน 2 จุด หากเกิดการตกหล่นเรื ่องของงบประมาณการจัดสร้างเมรุจริงสามารถนำมา
จัดสร้างท่อลอดเหลี่ยมแทนได้หรือไม่ ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ขออนุญาตท่านสุรพัศ วรรณะศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7 ตอนนี้ขออนุญาต
ดำเนินการระเบียบวาระที่ 5.1.1 การพิจราณาขอความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่าไม้
ตั้งอยู่ กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐใดที่เข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ ก่อนนะครับ เพราะตอนนี้เป็น
ระเบียบวาระเรื่องของการขออนุญาตใช้พื้นที่ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำหรับเรื่อง
การสร้างเมรุของบ้านสวนชาห้วยจะนุขออนุญาตให้หารือในระเบียบวาระอื ่น ๆ นะครับ ขอบคุณครับ               
เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย                   
เอกภาค จันทรา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
ม่อนปิ่น หมู่ที่ 12 จากหนังสือที่ส่งมาสภาท้องถิ่นจะต้องเห็นชอบให้ดำเนินการ แต่การขอรับความเห็นชอบ
จากสภาท้องถิ่นมีเพียงเอกสารหนึ่งฉบับและจากการตรวจสอบรายละเอียดเอกสารแล้วรายละเอียดที่ส่งมายัง
ไม่ชัดเจนนะครับ การขอรับความเห็นชอบดำเนินงานจากสภาท้องถิ่นเรื่องของการดำเนินงานของกรมป่าไม้ 
กรมอุทยานแห่งชาติ หรือหน่วยงานอื่น ๆ การขอรับความเห็นชอบจะต้องเข้ามานำเสนอด้วยตนเองนะครับ  
ซึ่งประเด็นนี้รายละเอียดยังไม่มากพอและไม่มานำเสนอด้วยตนเอง ซึ่งไม่ทราบว่าต้องการดำเนินงานเช่นไร 
ดำเนินการตรงจุดใดมีพื้นที่เท่าไหร่รายละเอียดเป็นเช่นไรเอกสารฉบับนี้เป็นรายละเอียดโดยรวม ซึ่งการ
พิจารณาแบบรวมๆ ไปนั้นก็เกิดคาวมลำบกใจในการพิจารณราเช่นดัวยกันนะครับ เพราะไม่มีรายละเอียดที่
ละเอียดในการเสนอให้พิจารณานะครับ จึงอยากขอให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ามานำเสนอด้วยตนเองอีกครั้ง
ได้หรือไม่ครับ เพื่อจะได้รับรายละเอียดที่ชัดเจนกว่าครั้งนี้หากประชาชนชาวบ้านสอบถามว่าจัดสร้างอะไร 
หน่วยงานใดจัดสร้าง รายละเอียดการจัดสร้างเป็นเช่นไร หากทราบข้อมูลก็จะสามารถตอบให้ประชาชนรับรู้ได้ 
จึงอยากให้ทำการประสานงานให้นำรายละเอียดที่ชัดเจนและให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ามานำเสนอด้วย
ตนเอง สมาชิกท่านอื่นมีความเห็นเป็นเช่นไรเรียนเชิญแสดงความคิดเห็นครับ ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านมณเทียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 

 นายมณเทียร  สมร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย                   
มณเทียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 สำหรับประเด็นของกรมป่าไม้ กระผมมี
ความเห็นเช่นเดียวกันกับท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จากการตรวจสอบเอกสารจะ
เห็นได้ว่าเอกสารความไม่ชัดเจนมีความคลุมเครือจะดำเนินการประกาศให้ทราบก่อนหรือต้องการขอความ
เห็นชอบจากสภาท้องถิ่น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการขอใช้พ้ืนที่ ซึ่งยังไม่ทราบ
พิกัดพื้นที่ทำการก่อสร้าง ณ จุดใด ก็ยังไม่ทราบไม่มีรายละเอียดที่ความชัดเจน หากสมาชิกสภาท้องถิ่นทำการ
ให้ความเห็นชอบไปและเกิดปัญหาข้อผิดพลาดเกิดขึ ้นจะรับผิดชอบเช่นไรครับ กระผมจึงมีความคิดเห็น
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เช่นเดียวกันกับท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ที่จะให้ดำเนินการนำรายละเอียด
เอกสารที่ครบถ้วนชัดเจนเข้ามาเสนอยังการประชุมสภาท้องถิ่นใหม่อีกครั้งและให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ามา
นำเสนอเพ่ือความชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับ ขอบคุณครับ  

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 

 นางสุกัญญา มะลิแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6   
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข ้าร ่วมการประชุมทุกคน ดิฉ ันนาง                       
สุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 ขออนุญาตกล่าวสรุปด้วยความเข้าใจ
ของตนเองนะคะ กรมป่าไม้น่าจะดำเนินการในพื้นที่ด้านบน แค่การประชุมสภาท้องถิ่นแห่งนี้ยังมีความคิดเห็น
ที่แตกต่างกันมากถึงเพียงนี้รายละเอียดที่ส่งมาไม่ระบุใช่ชัดเจนไม่ครบถ้วน อีกท้ังตำบลม่อนปิ่นยังมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบด้านอื่น ๆ รวมไปถึงยังมีประชาชนอีกมากมายอยู่ในตำบล ซึ่งยังไม่ทราบพิกัดที่จะดำเนินการว่าจะ
ดำเนินการในหมู่บ้านใด หากสังเกตให้ลึกหรือละเอียดมากกว่านี้ในการสื่อสารจากข้อมูลที่ได้มานั้น  หากเกิด
ปัญหาหรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้นมีผลต่อชาวบ้านประชาชน ไม่ว่าเป็นการเกิดความวิตกกังวลในหมู่บ้าน อาทิเช่น 
อาจจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งและอีกหลายโรค เป็นต้น จึงอยากจะขออนุญาตท่านประธานสภาท้องถิ่น
เสนอความคิดเห็นของตนเองว่าควรรับทราบและตรวจสอบข้อมูลที่ส่งมาก่อนคงต้องในมีรายละเอียดที่ชัดเจน
และครบถ้วนให้เข้าใจมากยิ่งกว่านี้และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการดำเนินการควรมาเสนอข้อมูลรายละเอียด
ด้วยตนเอง และควรเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการในพ้ืนที่ตำบลม่อนปิ่นหลากหลายหน่วยงานเข้ามาประชุมรับ
ฟังรายละเอียดเพื่อร่วมพิจารณาหาข้อตกลงร่วมด้วย สำหรับดิฉันขออนุญาตนำเรียนเพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ในระเบียบวาระที่ 5.1.1 การพิจราณาขอความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่าไม้ตั ้งอยู่ 
กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐใดที่เข้าทำประโยชน์ ในพื้นที่ป่าไม้ ลักษณะของหนังสือที่ส่งมานั้น       
เป็นเพียงการแจ้งให้ทราบว่า หากเจ้าหน้าที่ต้องการเข้ามาดำเนินการทำกิจการงานใดที่อยู่ในพื้นที่ของตำบล
ม่อนปิ่น ซึ่งมีการทำงานร่วมกับกรมป่าไม้หรือกรมอุทยานแห่งชาติก่อนเข้าดำเนินการจะต้องนำเรื่องเข้ามา
พิจารณาขออนุญาตจากสภาม้องถิ่นก่อน โดยจะต้องมีรายละเอียดที่ครบถ้วนพิกัดอยู่ ณ จุดใด โครงสร้าง
พื้นฐานเป็นแบบไหน งบประมาณที่จะดำเนินการเท่าไหร่ หากจะดำเนินการรายละเอียดจะนำเข้ าการประชุม
สภาท้องถิ่นอีกครั้ง เอกสารที่ท่านได้รับวันนี้เป็นหนังสือที่แจ้งมาจากกรมป่าไม้ ที่แจ้งให้ทราบว่าหากจะ
ดำเนินการในพื้นที่ป่าที ่รับผิดชอบของตำบลจะต้องนำเรื ่องเข้ามายังสภาท้องถิ ่น ให้พิจารณาก่อนถึงจะ
ดำเนินการได้ หากหน่วยงานใดต้องการใช้พื้นที่ป่าก็จะต้องนำรายละเอียดที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดเข้ามาชี้แจง
รายละเอียดให้สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรู้และพิจารณา เรียนเชิญท่านวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ , ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย              
วรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตท่านประธานสภาท้องถิ่นใน
ระเบียบวาระที่ 5.1.1 และระเบียบวาระที่ 5.1.2 เป็นญัตติที ่แจ้งให้ทราบว่าหากหน่วยงานใดจะเข้ามา
ดำเนินการในเขตพื้นที่ป่าจะต้องดำเนินการตาม พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม          
คือจะต้องดำเนินการขอพิจารณาจากสภาท้องถิ่น ซึ่งเป็นเพียงการแจ้งให้ทราบเท่านั้นว่าหากจะดำเนินการ
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จะต้องมีการแจ้งให้สภาท้องถิ ่นทราบ สำหรับการชี ้แจงก็จะต้องมีเอกสารประกอบ มีแบบแปลน และ
รายละเอียดสำคัญอ่ืน ๆ ที่จะต้องนำมาประกอบการชี้แจงในการพิจารณา แต่เอกสารที่ส่งมาในครั้งนี้เป็นเพียง
การแจ้งให้ทราบว่าหากจะดำเนินการในพื้นที่ป่าของตำบลม่อนปิ่นจะต้องมาขออนุญาตจากการประชุมสภา
ท้องถิ่น เป็นเพียงการแจ้งให้ทราบเท่านั้น ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เพราะฉะนั้นระเบียบวาระที่ 5.1.1 การพิจราณาขอความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่าไม้
ตั้งอยู่ กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐใดที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ไม่มีการลงมตินะครับ เพราะ
เป็นเรื่องที่แจ้งให้ทราบว่าหากจะดำเนินการในพื้นที่ป่าของตำบลม่อนปิ่นจะต้องมาขออนุญาตจากการประชุม
สภาท้องถิ่น และจะต้องตรวจสอบเอกสารว่ารายละเอียดเป็นเช่นไรครบถ้วนถูกต้องใช่หรือไม่ที่นำมาให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นพิจารณา ต่อไประเบียบวาระท่ี 5.1.2 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง ท่ีเสนอใหม่ 
   5.1 ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น 

5.1.2 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ที่เสนอใหม่ ข้อที่ 5.1.2 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรม
สมาชิกสภาท้องถิ่น ระเบียบวาระในข้อนี้ก็เป็นเรื ่องที่แจ้งให้ทราบเช่นเดียวกันนะครับ เรียนเชิญหัวหน้า              
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ชี้แจ้งรายละเอียดเรียนเชิญครับ 

นางสาววรัญญา เปาริบุตร , หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน ดิฉันนางสาว               
วรัญญา เปาริบุตร หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  

 เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 
และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ประมวลจริยธรรมผู้บริหารและประมวลจริยธรรมสมาชิก
สภาท้องถิ่นได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 81 ง เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ซึ่งมีผล
ใช้บังคับตั้งแต่ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นได้นำ
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ไปเป็นแนวทางปฏิบัติจึงให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนำประมวลจริยธรรมดังกล่าว เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น 
เว็ปไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น หรือติดประกาศไว้ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
โดยเอกสารประชาสัมพันธ์สามารถค้นหาได้จากการสแกน OR – Code ท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.6/ว 1121 ลงวันที่ 20 เมษายน 2565 
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ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 81 ง เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม บัญญัติให้รัฐ        
พึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมสำหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว และพระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 5 ได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่ งเป็นหลักเกณฑ์การ
ประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของ
หน่วยงานของรัฐ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจร ิยธรรม                 
พ.ศ. 2562 ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม
ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที ่ของรัฐ พ.ศ. 2563 
ประกอบกับมต ิคณะกรรมการมาตรฐานทางจร ิยธรรม ในการประช ุมคร ั ้ งท ี ่  2/2563 เม ื ่อว ันที่                        
29 กันยายน 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงกำหนดให้มีประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประมวลจริยธรรมนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
ข้อ 2 ในประมวลจริยธรรมนี้ 

 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานคร  
 “ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า 

(1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกเมือง
พัทยา 

(2) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกเทศมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอง
นายกเมืองพัทยา 

(3) เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา 

(4) ที ่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที ่ปรึกษานายกเทศมนตรี ประธานที ่ปร ึกษา                
และท่ีปรึกษานายกเมืองพัทยา 

(5) ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น 
ประธานที่ปรึกษาและที่ปรึกษาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

ข้อ 3 ผู้บริหารท้องถิ่นต้องยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยต้องดำรงตน ดังต่อไปนี้ 

(๑) ปกป้อง ดูแล และยึดถือประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งเอกราช และอธิปไตยของ
ชาติ และไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของชาติ 

(๒) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และเคารพความแตกต่างของแต่ละ
ศาสนา 

(๓) จงรักภักดีและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
(๔) ยึดมั่นและธำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๕) เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
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ข้อ 4 ผู้บริหารท้องถิ่นพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
โดยอย่างน้อยต้องดำรงตน ดังต่อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับใช้ประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความรับผิดชอบ  
ยึดมั่นในหลักนิติธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ 

(๒) ไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้สถานะหรือตำแหน่งของตน ไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม 

(๓) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดสำหรับตนเองหรือผู้อ่ืนในประการที่อาจ
ทำให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

(๔) ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
(๕) ไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเพื่อผลประโยชน์

สำหรับตนเองหรือผู้อื่น 
(๖) ไม่กระทำการใดท่ีก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่ง 
(๗) แสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณีเมื่อปฏิบัติหน้าที่บกพร่องหรือผิดพลาด 
ข้อ 5 ผู้บริหารท้องถิ่นพึงกล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม โดยต้องดำรงตน ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม เป็นกลาง และปราศจากอคติ โดยไม่หวั่นไหวต่ออิทธิพลแรงกดดัน 

หรือกระแสสังคม อันมิชอบด้วยกฎหมาย 
(๒) ยึดมั่นในกฎหมายและไม่ใช้ช่องว่างทางกฎหมายเพื่อเอ้ือประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
(๓) คำนึงถึงระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งต่าง ๆ 
(๔) ต้องเปิดเผยข้อมูลการทุจริต การใช้อำนาจในทางที่ผิด การฉ้อฉล หลอกลวง หรือการกระทำอ่ืนใด

ที่ทำให้ราชการเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
(๕) เปิดเผยหรือให้ข้อมูลข่าวสารอันอยู ่ในความรับผิดชอบของตน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ           

ไม่บิดเบือน แก่ประชาชน 
ข้อ 6 ผู้บริหารท้องถิ่นพึงยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชน

โดยรวม และมีจิตสาธารณะ โดยอย่างน้อยต้องดำรงตน ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีอุดมการณ์ในการทำงานเพื่อประเทศชาติและต้องถือเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติ และ

ประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด 
(๒) ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมไม่ว่าโดยทางตรง

หรอืทางอ้อมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
(๓) ไม่นำข้อมูลข่าวสารอันเป็นความลับของราชการ ซึ่งตนได้มาในระหว่างอยู่ในตำแหน่งไปใช้เพื่อให้

เกิดประโยชน์แก่เอกชน ทั้งในระหว่างการดำรงตำแหน่งและเมื่อพ้นจากตำแหน่ง 
(๔) มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ และ

ความผาสุกของประชาชนโดยรวม 
(๕) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบโดยมุ่งหมายให้ทุกภาคส่วนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรม

ผาสุก และสามัคคีปรองดอง 
ข้อ 7 ผู้บริหารท้องถิ่นพึงปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยอย่างน้อยต้องดำรงตน ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่มีคุณภาพ โปร่งใส และ

ตรวจสอบได ้
(๒) ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของ

ประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ 
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(3) อุทิศเวลาแก่ราชการ ไม่เบียดบังเวลาราชการไปประกอบธุรกิจหรือกระทำการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์
ของตนเองหรือผู้อื่น 

(4) เอาใจใส่ทุกข์สุขและรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนและรีบหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
และเท่าเทียมกัน 

(5) รักษาความลับของราชการ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย 
(6) รักษาทรัพย์สินของราชการและใช้ทรัพย์สินของราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างประหยัด 

คุ้มค่า ระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็น และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืน 
ข้อ 8 ผู้บริหารท้องถิ่นพึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ โดยอย่างน้อยต้องดำรงตน 

ดังต่อไปนี้  
(๑) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติโดยการ

ใช้ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือเหตุผลของความแตกต่าง ทางเชื้อชาติ ถิ่นกำเนิด ศาสนา เพศ          
เพศสภาพ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย สุขภาพ หรือสถานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม รวมทั้งเคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย ์

(๒) ปฏิบัติต่อประชาชน ผู้ร่วมงาน และผู้เกี่ยวข้องอย่างให้เกียรติ 
(3) ไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นผู้บริหารท้องถิ่นเข้าไปก้าวก่าย หรือแทรกแซงการปฏิบัติราชการ 

การดำเนินงาน การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง เลื่อนเงินเดือน และการดำเนินการทางวินัยหรือ
การให้พ้นจากตำแหน่งของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ทั้งนี้เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจตาม
กฎหมาย 

(4) ไม่ยินยอมให้คู ่สมรส ญาติสนิท บุคคลในครอบครัว หรือผู้ใกล้ชิดก้าวก่าย  หรือแทรกแซงการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองหรือผู้อื่น 

(5) ปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจที่ติดต่อทำธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐตามระเบียบ และขั้นตอนอย่างเท่า
เทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

ข้อ 9 ผู้บริหารท้องถิ่นพึงดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการโดยอย่าง
น้อยต้องดำรงตน ดังต่อไปนี้ 

(๑) รักษาจรรยาของตนให้ดี น้อมนำพระบรมราโชวาท หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลัก
คำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต 

(๒) เป็นแบบอย่างท่ีดีในการเป็นพลเมืองดี ด้วยการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
(๓) ปฏิบัต ิตนอยู ่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ทั ้งโดยส่วนตัว และโดยหน้าที่             

ความรับผิดชอบต่อสาธารณชน 
(๔) เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งรักษา

เอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย 
(๕) เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อ่ืน ไม่แสดงกิริยาหรือใช้วาจา อันไม่สุภาพ อาฆาตมาด

ร้าย หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด 
(๖) วางตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน และระมัดระวังมิให้การประกอบวิชาชีพอาชีพ หรือ

การงานของตนเอง คู่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตน มีลักษณะเป็นการกระทบกระเทือนต่อ
ความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน 
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(๗) ไม่รับของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่น และจะต้องดูแลให้คู่สมรส 
ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย เว้นแต่เป็นการรับจากการให้โดยธรรมจรรยา
และการรับที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้รับได้ 

(๘) ไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ จนเป็นเหตุทำให้ผู้ถูกกระทำ
ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย หรือกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้ถูกกระทำอยู่ในภาวะจำยอมต้องยอมรับใน
การกระทำนั้น และไม่นำความสัมพันธ์ทางเพศที่ตนมีต่อบุคคลใด มาเป็นเหตุหรือมีอิทธิพลครอบงำให้ใช้
ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด 

(๙) ไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย ผู้มีอิทธิพล หรือผู้มีความประพฤติ หรือ         
มีชื่อในทางเสื่อมเสีย อันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน 

ข้อ 10 ผู้บริหารท้องถิ่นพึงปฏิบัติงานตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้การ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น การจัดทำบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท สภาพปัญหาและความเสี่ยงทางจริยธรรม ภูมิสังคม ความเป็นอยู่และวิถีของ
ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงาม เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ข้อ 11 ให้บุคคล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้ บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ด้วย 

ข้อ 12 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. ๒๕65 พลเอก อนุพงษ ์เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 81 ง เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสามบัญญัติให้รัฐพึงจัด

ให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว และพระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 5 ได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การ
ประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของ
หน่วยงานของรัฐ 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนด
จริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 ประกอบกับมติ
คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ในการประชุมครั ้งที ่ 2/2563 เมื ่อวันที ่ 29 กันยายน 2563 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงกำหนดให้มีประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประมวลจริยธรรมนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 2 ในประมวลจริยธรรมนี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร

ส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานคร  
“สภาท้องถิ่น” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล สภาองค์การบริหารสว่น

ตำบล สภาเมืองพัทยา และสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นอื ่นที ่ม ีกฎหมายจัดตั ้งแต่ไม่รวมถึงสภา
กรุงเทพมหานคร  
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“สมาชิกสภาท้องถิ่น” ได้แก่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาเมืองพัทยา และสมาชิกสภาท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งแต่ไม่รวมถึ ง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

ข ้อ 3 สมาช ิกสภาท้องถ ิ ่นต ้องย ึดม ั ่นในสถาบ ันหลักของประเทศ อ ันได ้แก ่  ชาต ิ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยต้องดำรงตน 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ปกป้อง ดูแล และยึดถือประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งเอกราช และอธิปไตยของ
ชาติ และไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของชาติ 

(๒) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และเคารพความแตกต่างของแต่ละ
ศาสนา 

(๓) จงรักภักดีและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
(๔) ยึดมั่นและธำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๕) เป็นแบบอย่างท่ีดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
ข้อ 4 สมาชิกสภาท้องถิ่นพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบต่อ

หน้าที่ โดยอย่างน้อยต้องดำรงตน ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับใช้ประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความรับผิดชอบ  

ยึดมั่นในหลักนิติธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ 
(๒) ไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้สถานะหรือตำแหน่งของตน ไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ

ด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม 
(๓) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดสำหรับตนเองหรือผู้อ่ืนในประการที่อาจ

ทำให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
(๔) ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
(๕) ไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเพื่อผลประโยชน์

สำหรับตนเองหรือผู้อื่น 
(๖) ไม่กระทำการใดท่ีกอ่ให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่ง 
(๗) แสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณีเมื่อปฏิบัติหน้าที่บกพร่องหรือผิดพลาด 
ข้อ 5 สมาชิกสภาท้องถิ่นพึงกล้าตัดสินใจและกระทำในสิ ่งที่ถูกต้องชอบธรรม โดยต้องดำรงตน 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม เป็นกลาง และปราศจากอคติ โดยไม่หวั่นไหวต่ออิทธิพลแรงกดดัน 

หรือกระแสสังคม อันมิชอบด้วยกฎหมาย 
(๒) ยึดมั่นในกฎหมายและไม่ใช้ช่องว่างทางกฎหมายเพื่อเอ้ือประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
(๓) คำนึงถึงระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งต่าง ๆ 
(๔) ต้องเปิดเผยข้อมูลการทุจริต การใช้อำนาจในทางที่ผิด การฉ้อฉล หลอกลวง หรือการกระทำอ่ืนใด

ที่ทำให้ราชการเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
(๕) เปิดเผยหรือให้ข้อมูลข่าวสารอันอยู ่ในความรับผิดชอบของตน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  และ              

ไม่บิดเบอืนแก่ประชาชน 
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ข้อ 6 สมาชิกสภาท้องถิ่นพึงยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชน
โดยรวม และมีจิตสาธารณะ โดยอย่างน้อยต้องดำรงตน ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีอุดมการณ์ในการทำงานเพื่อประเทศชาติและต้องถือเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติ  และ
ประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด 

(๒) ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

(๓) ไม่นำข้อมูลข่าวสารอันเป็นความลับของราชการ ซึ่งตนได้มาในระหว่างอยู่ในตำแหน่งไปใช้เพื่อให้
เกิดประโยชน์แก่เอกชน ทั้งในระหว่างการดำรงตำแหน่งและเมื่อพ้นจากตำแหน่ง 

(๔) มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ และ
ความผาสุกของประชาชนโดยรวม 

(๕) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบโดยมุ่งหมายให้ทุกภาคส่วนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรม
ผาสุก และสามัคคีปรองดอง 

ข้อ 7 สมาชิกสภาท้องถิ ่นพึงปฏิบัติหน้าที่โดยมุ ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยอย่างน้อยต้องดำรงตน
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่มีคุณภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้

(๒) ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ 

(3) อุทิศเวลาแก่ราชการ ไม่เบียดบังเวลาราชการไปประกอบธุรกิจหรือกระทำการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์
ของตนเองหรือผู้อื่น 

(4) เอาใจใส่ทุกข์สุขและรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนและรีบหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
และเท่าเทียมกัน 

(5) รักษาความลับของราชการ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย 
(6) รักษาทรัพย์สินของราชการและใช้ทรัพย์สินของราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างประหยัด 

คุ้มค่า ระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็น และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืน 
ข้อ 8 สมาชิกสภาท้องถิ่นพึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ โดยอย่างน้อยต้อง             

ดำรงตน ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติโดยการ

ใช้ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือเหตุผลของความแตกต่าง ทางเชื้อชาติ ถิ่นก ำเนิด ศาสนา เพศ        
เพศสภาพ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย สุขภาพ หรือสถานะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม รวมทั้งเคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย ์

(๒) ปฏิบัติต่อประชาชน ผู้ร่วมงาน และผู้เกี่ยวข้องอย่างให้เกียรติ 
(3) ไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าไปก้าวก่าย หรือแทรกแซงการปฏิบัติ

ราชการ การดำเนินงาน การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง เลื่อนเงินเดือน และการดำเนินการทาง
วินัยหรือการให้พ้นจากตำแหน่งของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำพนักงาน หรือลูกจ้างของ
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ 

(4) ไม่ยินยอมให้คู ่สมรส ญาติสนิท บุคคลในครอบครัว หรือผู้ใกล้ชิดก้าวก่าย หรือแทรกแซงการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองหรือผู้อื่น 
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(5) ปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจที่ติดต่อทำธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐตามระเบียบ และขั้นตอนอย่างเท่า
เทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

ข้อ 9 สมาชิกสภาท้องถิ่นพึงดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการโดยอย่าง
น้อยต้องดำรงตน ดังต่อไปนี้ 

(๑) รักษาจรรยาของตนให้ดี น้อมนำพระบรมราโชวาท หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลัก
คำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต 

(๒) เป็นแบบอย่างท่ีดีในการเป็นพลเมืองดี ด้วยการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
(๓) ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ทั้งโดยส่วนตัว และโดยหน้าที่ความ

รับผิดชอบต่อสาธารณชน 
(๔) เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งรักษา

เอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย 
(๕) เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อ่ืน ไม่แสดงกิริยาหรือใช้วาจา อันไม่สุภาพ อาฆาตมาด

ร้าย หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด 
(๖) วางตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน และระมัดระวังมิให้การประกอบวิชาชีพ อาชีพ หรือ

การงานของตนเอง คู่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตน มีลักษณะเป็นการกระทบกระเทือนต่อ
ความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน 

(๗) ไม่รับของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่น และจะต้องดูแลให้คู่สมรส 
ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย เว้นแต่เป็นการรับจากการให้โดยธรรมจรรยา
และการรับที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้รับได้ 

(๘) ไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ จนเป็นเหตุทำให้ผู้ถูกกระทำ
ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย หรือกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้ถูกกระทำอยู่ในภาวะจำยอมต้องยอมรับใน
การกระทำนั้น และไม่นำความสัมพันธ์ทางเพศที่ตนมีต่อบุคคลใด มาเป็นเหตุหรือมีอิทธิพลครอบงำให้ใช้
ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด 

(๙) ไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย ผู้มีอิทธิพล หรือผู้มีความประพฤติ  หรือมี
ชื่อในทางเสื่อมเสีย อันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน 

ข้อ 10 สมาชิกสภาท้องถิ่นพึงรักษาไว้และปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น และ
มติของที่ประชุมโดยเคร่งครัด โดยอย่างน้อยต้องดำรงตน ดังต่อไปนี้ 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และไม่กระทำการใด ๆ 
อันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของประเทศชาติและสภาท้องถิ่น 

(2) สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องกล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม ยึดมั่นหลักการในการปฏิบัติหน้าที่
โดยปราศจากอคติใด ๆ 

(3) สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อื่น ไม่แสดงกิริยาหรือใช้วาจาอันไม่
สุภาพ มีลักษณะเป็นการดูหมิ่น หมิ่นประมาท เสียดสีหรือใส่ร้ายป้ายสีบุคคลใด หรือนำเอาเรื่องที่เป็นเท็จมา
อภิปรายแสดงความเห็นในที่ประชุม หรือที่อ่ืนใด 

(4) สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องไม่แสดงอาการข่มขู่ อาฆาตมาดร้าย หรือใช้กำลังประทุษร้ายต่อบุคคลอื่น
ในที่ประชุม บริเวณสภา หรือท่ีอ่ืนใด 

(5) สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องอุทิศเวลาให้แก่การประชุม โดยคำนึงถึงการตรงต่อเวลาและต้องไม่ขาดการ
ประชุมโดยไม่จำเป็น เว้นแต่ในกรณีเจ็บป่วย หรือมีเหตุสุดวิสัย 
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(6) สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาข้อบัญญัติ ญัตติ กระทู้ หรือเรื่องร้องทุกข์ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่น ประเทศชาติและประชาชนส่วนรวมโดยเร็ว 

(7) สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาและให้ความเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งใดตามบทบัญญัติ
ของกฎหมาย โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าวด้วย 

(8) สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องระมัดระวังการปฏิบัติงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลใกล้ชิดมิให้มีการ
กระทำใด ๆ อันเป็นที่เสื่อมเสียแก่สภาท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(9) สมาชิกสภาท้องถิ่นพึงเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมหรือต่อสาธารณะ เมื่อพบเห็นการกระทำที่ทำให้
ราชการ ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย การใช้อำนาจในทางที่ผิด และการทุจริตประพฤติมิชอบของผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นให้เกียรติ
และเคารพต่อสถานที่ และสำรวมกิริยาวาจาในที่ประชุมสภา 

(11) สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดทราบถึงข้อเท็จจริงที่อาจทำให้ตนขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม 
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้นั้นแจ้งประธานสภาท้องถิ่นทราบ 

ข้อ 11 สมาชิกสภาท้องถิ่นพึงปฏิบัติงานตามหน้าที่และอำนาจสภาท้องถิ่น เพื่อให้การตราข้อบัญญัติ
ท้องถิ ่น การบริหารราชการส่วนท้องถิ ่น การจัดทำบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท สภาพปัญหาและความเสี ่ยงทางจริยธรรม ภูมิสังคม          
ความเป็นอยู่และวิถีของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดี
งาม เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ข้อ 12 ให้บุคคล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและผู ้ปฏิบัติงานอื ่นที ่สภาท้องถิ ่นแต่งตั ้งเป็น
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ด้วย 

ข้อ 13 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. ๒๕65 พลเอก อนุพงษ ์เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ขอบคุณหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ระเบียบวาระเรื่องประมวลจริยธรรมผู้บริหาร
ท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นระเบียบวาระท่ีแจ้งให้ทราบถึงการดำรงตำแหน่งว่าควรมี
จริยธรรมและควรปฏิบัติตนเช่นไรนะครับ ซึ่งได้มีการประกาศไว้ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 
81 ง เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 สำหรับระเบียบวาระที่ 5.1.2 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและ
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ก็ได้ทำการแจ้งให้ทราบเรียบร้อยแล้วขออนุญาตเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง ท่ีเสนอใหม่ 
   5.2 ญัตติที่เสนอเพื่อพิจารณา 

5.2.1 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   
         เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 (สำนักปลัด) 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ที่เสนอใหม่ 5.2 ญัตติที่เสนอเพื่อพิจารณา ข้อที่ 5.2.1 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 (สำนักปลัด) เรียนเชิญหวัหน้า              
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ชี้แจ้งรายละเอียดเรียนเชิญครับ 
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นางสาววรัญญา เปาริบุตร , หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน ดิฉันนางสาว               
วรัญญา เปาริบุตร หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สำหรับระเบียบวาระที ่ 5.2.1         
เรื ่องพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ ่มเติม ครั ้งที ่ 1 พ.ศ. 2565                
(สำนักปลัด) ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เป็นผู้กล่าวรายละเอียดชี้แจงเรื่อง
การจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ขออนุญาตท่านประธานสภาท้องถิ่น ขอบคุณค่ะ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านกันต์พงษ์ จิตต์ธีรวุฒิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

  นายกันต์พงษ์ จิตต์ธีรวุฒิ , นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
กันต์พงษ์ จิตต์ธ ีรวุฒิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วันนี ้เป็นวันที ่ท่านนายกจะต้องเสนอ               
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้กับสภาท้องถิ่นเห็นชอบ อันที่จริงกระบวนการเพ่ิมเติมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเสร็จสิ้น
ในวันที่ทำการประชาคมเรียบร้อยแล้ว และการประชุมคณะกรรมการสนับสนุน และคณะพัฒนาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได้ทำการเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ วันนี้กระผมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการได้
เสนอให้ท่านนายกนำเสนอญัตติเพื่อให้ได้รับความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพราะว่าจัดทำเป็นรูปเล่ม
เรียบร้อยแล้ว แต่จะมีบางส่วนที่กระผมได้รับเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งเอกสารจะอยู่ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นทุกท่านแล้ว 
กระผมได้ดำเนินการลงระบบเรียบร้อยแล้วในส่วนนี ้ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ ่นฉบับนี ้สืบเนื่องมาจากวันที่          
25 มกราคม 2565 ทางคณะผู้บริหารมีนโยบายให้เพ่ิมเติมแผนพัฒนาเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร 
ทางสำนักปลัดงานวิเคราะห์นโยบายและแผนจึงได้รวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอให้กับคณะสนับสนุนจัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อจัดทำเสร็จเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาแผนท้องถิ่นโดยท่านประธานคือนายกและได้
ประชุมเสร็จ เมื ่อวันที ่ 18 พฤษภาคม 2565 ให้ที ่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ ่นฉบั บนี้                
ซึ่งสุดท้ายหากผู้บริหารจะประกาศร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้จะต้องให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ก่อน จึงต้องนำเข้าสู่ระเบียบวาระนี้เพื่อทางสภาท้องถิ่นได้ทำการเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ครับ จากที่ได้นำเอกสารให้ทุกท่านตรวจสอบก่อนนั้นจะเห็นได้ว่าได้มีบางส่วนที่
จะต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลสถานที่ที่ชื่อผิดหรือปีงบประมาณอาจจะเกิดการคลาดเคลื่อนไป จึงได้ดำเนินการ
จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้และเอกสารที่ได้ดำเนินการเพ่ิมเติมแนบมา ขอชี้แจงเพ่ิมเติมร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น แบบ ผ.01 หน้าที่ 3 จะเห็นได้ว่ามีทั้งหมด 7 ยุทธศาสตร์ ซึ่งทางคณะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แบ่ง
ออกเป็นแต่ละยุทธศาสตร์เพื่อเสนอในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ ซึ่งทางคณะกรรมการ
สนับสนุนและคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นได้พิจารณาให้มีการบรรจุครุภัณฑ์ที่สำคัญและมีความ
จำเป็นให้นำมาบรรจุไว้ในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นตามรายละเอียดในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ จึงขอให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นทุกท่านพิจารณาตรวจสอบ และขอให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทุกท่านอนุมัติ เห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นท่านใดต้องการที่จะสอบถามหารือเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่าน
สุทธิพร สุภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3 
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 นายสุทธิพร สุภา , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
สุทธิพร สุภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3 ขออนุญาตปรึกษาหารือร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น หน้าที่ 60 บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
ข้อที่ 5 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท เครื่องดับดับเพลิง เป้าหมาย (ผลผลิต
ของครุภัณฑ์) เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม ขนาดไม่น้อยกว่า 60 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง 
งบประมาณปี 2566 จำนวน 700,000 บาท หน่วยงานที่จะขอประสาน สำนักปลัด งานป้องกันสาธารณภัย 
อยากให้ยกขึ้นมาเป็นโครงการเร่งด่วนได้หรือไม่ครับ เพราะจะเข้าช่วงฤดูฝนแล้วและเมื่อครั้งก่อนได้เกิด
เหตุการณ์น้ำท่วมขึ้นจึงอยากให้มีเครื่องมือที่พร้อมหากเกิดเหตุการณ์นั้นซ้ำอีก เพราะองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่นไม่มีเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหามเลยหากสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการเร่งด่วนได้ก็จะเป็น
ผลดีต่อองค์กรนะครับ จึงอยากจะขอฝากท่านประธานสภาท้องถิ่นให้เป็นโครงการเร่งด่วนด้วย ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านมณเทียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 

 นายมณเทียร  สมร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย                   
มณเทียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 ขออนุญสตสอบถามร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น บัญชีครุภัณฑ์ กระผมอยากจะขอเพิ่มเติมจอมอนิเตอร์ภายในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่น ตรงด้านหลังห้องประชุมสามารถเพิ่มเติมได้หรือไม่ครับ เพราะการประชุมทุกครั้งท่านผู้บริหาร
ท่านประธานสภาท้องถิ่นจะได้สามารถมองเห็นจอมอนิเตอร์ได้ด้วยนะครับ ซึ่งทุกครั้งที่ประชุมท่านผู้บริหาร
ท่านประธานสภาท้องถิ่นจะต้องหันหลังกลับไปมองจอมอนิเตอร์ด้านหลังนะครับ หากมีจอมอนิเตอร์ด้านหลัง
อีกหนึ่งจอก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จึงอยากขอสอบถามว่าสามารถเพ่ิมเติมได้หรือไม่ ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านกันต์พงษ์ จิตต์ธีรวุฒิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

  นายกันต์พงษ์ จิตต์ธีรวุฒิ , นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
กันต์พงษ์ จิตต์ธีรวุฒิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ขออนุญาตตอบข้อสอบถามกรณีครุภัณฑ์ที่ไม่ใช่
ครุภัณฑบ์ริการสาธารณะสามารถเสนอยืนให้สภาท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบจัดซื้อได้เลยครับ หากมีงบประมาณ
สามารถดำเนินการได้ทันทีไม่ต้องนำเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นหากเป็นครุภัณฑ์ที่ใช้ในสำนักงาน แต่ถ้าเป็น
ครุภัณฑ์บริการสาธารณะจะต้องนำเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เช่นนั้นขอฝากให้ท่านนายกพิจารณาดำเนินการและนำเข้ามายังการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งต่อไปด้วยครับ 
เรียนเชิญท่านสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6   
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 นางสุกัญญา มะลิแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6   
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข ้าร ่วมการประชุมทุกคน ดิฉ ันนาง                       
สุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 กรณีร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นโครงการ
ที่ขอเสนอเพิ่มเติม หมู่ที่ 6 “โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัว U พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา         
(ถนนสายสันป่ายาง - ห้วยหมากเลี่ยม)” ลำดับที่ 50 ขออนุญาตเปลี่ยนรายละเอียดเป็น “โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล. รูปตัว U พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา (ถนนสายสันป่ายาง - คอสะพาน)” ไม่ใช่ถึงบ้านห้วย
หมากเลี่ยมนะคะ ปีงบประมาณ 2564 ทุกท่านคงพอทราบแล้วว่าทำการก่อสร้างถึงคลองส่งน้ำหมู่ที ่ 5        
ลงไปยังหมู่ที ่ 9 ซึ่งวันก่อนเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมไหลไปตามแนวพื้นที่บ้านหัวนาซึ่งเป็นแนวภูเขาราบยาว      
จากการป้องกันแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ให้ชาวบ้านชุมชนบ้านสันป่ายางหากเกิดสภาพอากาศมืดครึ้มและ
จะแจ้งไปยังหมู่ที่ 9 ให้ไปปิดประตูน้ำของฝ่ายบ้านนางเรา พอดำเนินการปิดประตูน้ำก็ได้เกิดน้ำไหลตามแนว
ภูเขาลงมายังพื้นที่ของประชาชนที่ดิฉันได้รายงานรูปถ่ายเข้าไปยังกลุ่มแอพพลิเคชั่นไลน์ของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ซึ่งมีผลกระทบต่อชาวบ้านและคอสะพานที่สร้างใหม่ของปี พ.ศ . 2564         
พอเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นได้เรียนเชิญผู้อำนวยการกองช่างและพนักงานกองช่างมาสำรวจ ซึ่งแนวทางการแก้ไข
จะต้องดำเนินการในลักษณะการแบ่งน้ำโดยการต่อเติมเชื่อมรางระบายน้ำจากคลองส่งน้ำจุดเดิมลงมาผ่าน
มายังค่ายตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) เพื่อลงมาสู่คอสะพานตรงนั้นเป็นการบรรเทาสาธารณภัยครึ่งหนึ่ง         
จึงอยากเรียนเชิญท่านคณะผู้บริหารเข้าไปสำรวจเพราะบ้านของชาวบ้านเกิดการทรุดลงไปแล้วค่อนข้างสาหัส
เข้าขั้นวิกฤตินะคะ เพราะน้ำลงมาตรงเส้นทางนั้นและอยากให้ดำเนินการแก้ไข จึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดจุดสิ้นสุดเดิมให้ต่อเติมลงมาถึงยังคอสะพานแม่น้ำห้วยเผอะบริเวณพื้นที่ของ นายปัน วรรณหงส์ 
จากรายละเอียดเดิม “โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัว U พร้อมฝาปิด หมู ่ที ่ 6 บ้านหัวนา         
(ถนนสายสันป่ายาง - ห้วยหมากเลี่ยม)” เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเป็น “โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 
รูปตัว U พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา (ถนนสายสันป่ายาง - คอสะพาน)” ขอบคุณค่ะ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ขออนุญาตปรึกษาหารือท่านสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู ่ที ่ 6          
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นโครงการที่ขอเสนอเพ่ิมเติม ลำดับที่ 50 “โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัว U 
พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา (ถนนสายสันป่ายาง - ห้วยหมากเลี่ยม)” ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเป็น 
“โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัว U พร้อมฝาปิด หมู่ที ่ 6 บ้านหัวนา (ถนนสายสันป่ายาง -                   
คอสะพาน)” คอสะพาน ณ จุดใดของบ้านหัวนาครับ 

  นางสุกัญญา มะลิแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6   
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข ้าร ่วมการประชุมทุกคน ดิฉ ันนาง                       
สุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 “โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล. รูปตัว U พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา (ถนนสายสันป่ายาง - คอสะพาน)” สำหรับคอสะพานจะอยู่ ณ 
หน้าค่ายตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) บ้านหัวนา ขอบคุณค่ะ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ขออนุญาตสอบถามทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบว่าสามารถแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดได้หรือไม่ครับ เรียนเชิญ
ท่านบุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 1 
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 นายบุญมา เรือนคำจันทร์ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่1 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
บุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่ 1 จาการที่ได้ปรึกษาหารือกับ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ หากดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ได้ในการ
ประชุมสมัยสามัญครั้งนี้ก็ไม่เป็นไรครับ หากมีการประชุมครั้งต่อไปค่อยนำเข้ามาเสนอใหม่อีกครั้งครับ เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับการก่อสร้างรางระบายน้ำที่ยังจะต้องดำเนินการก่อสร้างต่อให้สิ้นสุดเส้นทางเหลือระยะทางอีกเล็กน้อย 
จึงปรึกษาหารือกับท่านผู้ใหญ่บ้านอยากดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จจนสิ้นสุดระยะทางท่ีเหลือ ซึ่งผู้ใหญ่บ้าน
ก็มีความคิดเห็นที่ตรงกัน จึงอยากจะขออนุญาตสอบถามว่าสามารถเพิ่มเติมเข้าไปยังร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
การประชุมครั้งนี้ได้หรือไม ่หากไม่ได้ไม่เป็นไรครับ ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ต้องรอขอดำเนินการในการประชุมสมัยสามัญครั้งต่อไปนะครับ เรียนเชิญท่านบุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 1 

 นายบุญมา เรือนคำจันทร์ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่1 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
บุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 1 อีกประเด็นหนึ่งกระผมอยากจะ
ขอเสนอเรื่องภาพรวมของตำบล เมื่อครั้งก่อนหมู่ที่ 1 เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมชาวบ้านร้อยกว่าหลังคาเรือนเกิด
น้ำท่วม ชาวบ้านไม่มีห้องน้ำใช้และใช้งานไม่ได้แม้แต่หนึ่งหลัง กระผมจึงอยากเสนอให้จัดซื้อรถดูดส้วมสามารถ
จัดซื้อได้หรือไม่ครับ เพื่อที่จะนำมาใช้ให้บริการประชาชนในตำบลม่อนปิ่นหากเป็นหากดำเนินการจัดซื้อได้
กระผมก็อยากจะเสนอให้จัดซื้อมาบริการประชาชน ขอบคุณครับ  

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย                   
เอกภาค จันทรา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
ม่อนปิ่น หมู่ที่ 12 ขออนุญาตเพิ่มเติมความคิดเห็นของกระผมจากการได้ไปอบรมที่เชียงใหม่เรื่องที่เกี่ยวกับ
สมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมด กระผมสังเกตเห็นห้องประชุมแห่งนั้นมีโทรทัศน์ขนาดใหญ่ใช้แทนจอโปรเจคเตอร์ 
กระผมจึงอยากเสนอให้จัดซื้อโทรทัศน์ขนาดใหญ่นำมาใช้ในห้องประขุมองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นแทน
การใช้จอโปรเจคเตอร์ และการประชุมในอาคารอเนกประสงค์หรือโรงยิมเป็นพื้นที่ที่เปิดโล่งมีแสงสว่างเข้ามา
ทุกทิศการใช้จอโปรเจคเตอร์ในการนำเสนอข้อมูลการมองเห็นนั้นไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สะดวกในการมองเห็น 
และไม่สะดวกในการใช้งาน หากเป็นการใช้โทรทัศน์ขนาดใหญ่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่มีเลยนะครับ จึงอยากเสนอ
ให้จัดซื้อ 2 เครื่อง ติดตั้งทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของอาคารอเนกประสงค์ เพราะเวลาประชุมจะมีข้อมูล
รายละเอียดมีภาพประกอบการบรรยายนำเสนอ ขออนุญาตเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านพิจิตร บัวผัน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
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  นายพิจิตร บัวผัน , เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
พิจิตร บัวผัน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
หมู่ที่ 9 ขออนุญาตสอบถามท่านประธานไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นกระผมอยากจะขอเพิ่มเติมครับ ซึ่งหลายหมู่บ้านก็มีปัญหาและได้รับโครงการเพื่อแก้ไข
ปัญหาเรียบร้อยแล้ว หมู่บ้านของกระผมก็เป็นหนึ่งหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งโครงการที่กระผมอยาก
สอบถามว่าเพ่ิมเติมได้หรือไม่นั้นคือการก่อสร้างรางระบายน้ำหน้าเตาบ่ม ซึ่งรางระบายน้ำอยู่ด้านซ้ายทางขึ้นไป
และด้านขวาไม่มีรางระบายเป็นพื้นที่ของชาวบ้านได้เกิดน้ำไหลลงมายังบ้านของชาวบ้านและชาวบ้านได้
ร้องเรียนมายังกระผมอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นเร่งก่อสร้างรางระบายน้ำในพื้นที่ที่มีบ้านคน
ตั้งอยู่เพราะครั้งที่ผ่านมาได้เกิดน้ำไหลเข้าไปยังภายในบ้านของประชาชน กระผมได้หารือเจรจากับชาวบ้านว่า
การดำเนินโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ไม่สามารถทำได้ทันทีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่มีกำหนดไว้  กระผม
กังวลว่าหากเข้าฤดูฝนอาจจะเกิดปัญหาแบบเดิมข้ึนอีกครั้ง อาจเกิดน้ำไหลหลากเข้าในบ้านของชาวบ้านอีกครั้ง 
จึงอยากจะสอบถามว่าสามารถเพ่ิมเติมได้หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ขอสอบถามเจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ว่ายังสามารถเพ่ิมเติมโครงการในร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได้หรือไม่ เรียนเชิญท่านกันต์พงษ์ จิตต์ธีรวุฒิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

  นายกันต์พงษ์ จิตต์ธีรวุฒิ , นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
กันต์พงษ์ จิตต์ธีรวุฒิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาของ
การเพ่ิมเติมนะครับ ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
สำหรับระเบียบวาระท่ี 5.2.1 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 (สำนักปลัด) จากการที่ได้พิจารณาปรึกษาหารือนั้น มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใดต้องการ
ที่จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เรียนเชิญท่านมณเทียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
หมู่ที่ 4 

 นายมณเทียร  สมร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย                   
มณเทียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่ 4 ขออนุญาตสอบถามร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้าที่ 59 บัญชีครุภัณฑ์  
 ข้อที ่ 1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ยานพาหนะและขนส่ง 
เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว สำหรับงานกู้ภัยและดับเพลิง 

- เป็นรถยนต์กระบะตอนครึ่ง เครื่องยนต์ดีเซล 2,400 ซีซี 150 แรงม้า ขับเคลื่อน 4 ล้อ 
- มีระบบวิทยุสื่อสาร ไฟส่องสว่าง ไฟสัญญาณฉุกเฉินและระบบจ่ายไฟ 
- มีตู้สำหรับเก็บอุปกรณ์เครื่องมือกูภ้ัยต่าง ๆ  
- สามารถใช้โฟมดับเพลิงได้ระยะฉีดต่ำไม่ต่ำกว่า 15 เมตร 
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- ติดตั้งกล้องตรวจการณ์กลางวันกลางคืน สามารถซูมส่ายได้พร้อมบันทึกและส่งสัญญาณ
ภาพถ่าย จำนวน 1 คัน 

งบประมาณและที ่มา ปี 2566 งบประมาณ 2,800,000 บาท หน่วยงานที ่จะขอประสาน        
สำนักปลัด งานป้องกันสาธารณภัย 

 ข้อที่ 3 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ยานพาหนะและขนส่ง 
เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) รถยนต์กู ้ภัยติดตั ้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบเคลื ่อนที่ เร็ว ขับเคลื ่อน 4 ล้อ 
เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 6 สูบ 4 จังหวะ ขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 240 แรงม้า G.V.W 12,000 kg. ติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่าง สูง 6 เมตร ปลายเสาติดตั้งโคมไฟขนาด 1,000 วัตต์ จำนวน 4 โคม พร้อมอุปกรณ์กู ้ภัย 
จำนวน 1 คัน งบประมาณและที่มา ปี 2568 งบประมาณ 5,000,000 บาท หน่วยงานที่จะขอประสาน  
สำนักปลัด งานป้องกันสาธารณภัย 
 อยากจะสอบถามว่ารถยนต์ทั้ง 2 คัน จะแยกคันหรือรวมกันเป็น 1 คัน จากรายละเอียดเหมือนจะเป็น
การแยกคันกันนะครับ จึงอยากจะสอบถามว่าสามารถนำอุปกรณ์ทั้งหมดนำมารวมกันในรถคันเดียวได้หรือไม่ 
กระผมว่าการกำหนดอุปกรณ์มันอยู่ที่คณะกรรมการกำหนดความต้องการว่าจะออกแบบมาเป็นเช่นไรนะครับ 
จากงบประมาณทั้งสองประเด็นกระผมคิดเห็นว่าหากนำมารวมในคันเดียวมันจะใช้งบประมาณที่น้อยกว่าและ
ประหยัดงบประมาณมากว่ารายละเอียดที่กล่าวมานะครับ แต่ถ้าหากเป็นการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยสิ้นเชิงก็
เป็นการจัดซื้อที่ดีนะครับ แต่สำหรับความคิดเห็นของกระผมจากรายละเอียดที่ได้มานั้นน่าจะอยู่ที่การกำหนด
คุณลักษณะของการตกแต่งของรถมากกว่า อาทิเช่น รถยนต์คันนี้จะสามารถดับเพลิง มีโฟม มีอุปกรณ์สำหรับ
กู้ภัยได้ด้วย ติดตั้งไฟฟ้าสว่างเพ่ิมเติม เป็นต้น กระผมคิดเห็นว่าสมัยนี้การจัดทำรถกู้ภัยของแต่ละบริษัทมีความ
ทันสมัยและมีการติดตั้งที่สะดวกครบถ้วนมากกว่าเมื่อก่อนนะครับ หากต้องการที่จะ ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม
สามารถทำได้นะครับ จะดีกว่าการต้องจัดซื้อรถยนต์เพิ่มเป็น 2 คัน จะสะดวกและประหยัดงบประมาณกว่า 
อาทิเช่น เรื่องของงบประมาณ เรื่องของบุคคลกร เรื่องของการซ่อมบำรุงรักษา เป็นต้น กระผมจึงอยากจะ
สอบถาม ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านกันต์พงษ์ จิตต์ธีรวุฒิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

  นายกันต์พงษ์ จิตต์ธีรวุฒิ , นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
กันต์พงษ์ จิตต์ธีรวุฒิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ขออนุญาตชี้แจงนะครับ 

รายการที่ 1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ยานพาหนะและ
ขนส่ง เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว สำหรับงานกู้ภัยและดับเพลิง 

- เป็นรถยนต์กระบะตอนครึ่ง เครื่องยนต์ดีเซล 2,400 ซีซี 150 แรงม้า ขับเคลื่อน 4 ล้อ 
- มีระบบวิทยุสื่อสาร ไฟส่องสว่าง ไฟสัญญาณฉุกเฉินและระบบจ่ายไฟ 
- มีตู้สำหรับเก็บอุปกรณ์เครื่องมือกู้ภัยต่าง ๆ  
- สามารถใช้โฟมดับเพลิงได้ระยะฉีดต่ำไม่ต่ำกว่า 15 เมตร 
- ติดตั้งกล้องตรวจการณ์กลางวันกลางคืน สามารถซูมส่ายได้พร้อมบันทึกและส่งสัญญาณ

ภาพถ่าย จำนวน 1 คัน 
งบประมาณและที ่มา ปี 2566 งบประมาณ 2,800,000 บาท หน่วยงานที ่จะขอประสาน        

สำนักปลัด งานป้องกันสาธารณภัย 
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เป็นรูปแบบรถดับเพลิงขนาดเล็กขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ทุกอย่างสามารถเข้าเส้นทางหรือซอย
ขนาดเล็กได้ สะดวกกับการนำไปใช้งานในพื้นที่ท่ีมีขนาดเล็ก 

สำหรับรายการที ่ 3 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน หมวด ครุภ ัณฑ์ ประเภท 
ยานพาหนะและขนส่ง เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) รถยนต์กู้ภัยติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบเคลื่อนที่เร็ว 
ขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 6 สูบ 4 จังหวะ ขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 240 แรงม้า G.V.W 
12,000 kg. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สูง 6 เมตร ปลายเสาติดตั้งโคมไฟขนาด 1,000 วัตต์ จำนวน 4 โคม 
พร้อมอุปกรณ์กู้ภัย จำนวน 1 คัน งบประมาณและที่มา ปี 2568 งบประมาณ 5,000,000 บาท หน่วยงาน
ที่จะขอประสาน สำนักปลัด งานป้องกันสาธารณภัย 
 ซึ่งจะเป็นรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วจะมีอุปกรณ์ตัดถ่างสำหรับช่วยผู้ประสบภัยภายในรถ มีอุปกรณ์ครบถ้วน
สำหรับใช้งาน เป็นรถที่มีอุปกรณ์สำหรับลากรถตกเขาหรือช่วยคนที่ติดในรถไม่สามารถเปิดได้จึงต้องใช้เครื่อง
ตัดถ่าง ซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ที่จะต้องสั่งทำเป็นพิเศษและมีอุปกรณ์ที่เฉพาะสำหรับใช้งาน ขอบคุณครับ 

  นายเอกภาค จ ันทรา , รองประธานสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลม ่อนปิ่น                      
ปฏิบัติหน้าที ่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น เรียนเชิญท่านณัฏฐพล รินแก้ว 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
ณัฏฐพล รินแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
หมู่ที่ 13 ขออนุญาตสอบถามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
หน้าที่ 60 บัญชีครุภัณฑ์  
 ข้อที่ 6 แผนงาน งานสาธารณสุข หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ยานพาหนะและขนส่ง เป้าหมาย (ผลผลิต
ของครุภัณฑ์) รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถตู้) เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือมี
กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ งบประมาณและท่ีมา ปี 2569 งบประมาณ 2,500,000 บาท 
หน่วยงานที่จะขอประสาน สำนักปลัด งานสาธารณสุข 
 จากที่ได้หารือครั้งก่อนจะเป็นการจัดซื้อรถตู้ก่อนในปีงบประมาณนี้ใช่หรือไม่ครับ แล้วเหตุใดจึงนำไป
ไว้ในปีงบประมาณ 2569 เพราะการประชุมทุกครั้งได้มีการหารือว่าจะนำรถตู้มาใช้งานร่วมกับรถกู้ภัยที่มีอยู่
ใช่หรือไม่ครับ ปัญหาอีกประเด็นหนึ่งที่กระผมอยากจะสอบถามช่วงที่ผ่านมาได้เกิดเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก
เข้าพื้นที่ชาวบ้านหลายหลังคาเรือนของหมู่ 6 หมู่ 9 หมู่ 13 หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 8 กระผมยังไม่เห็นท่านนำ         
รถแบคโฮ รถเทรลเลอร์ บรรจุไว้ในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 เลยครับ 
ซึ่งเป็นความสำคัญเร่งด่วนเป็นความเดือดร้อนหากเกิดเหตุอุทกภัยอีกครั้งกระผมอยากให้เร่งดำเนินการในปี
ถัดไปที่กำลังจะถึงนี้นะครับ เพราะบางครั้งทำการประสานของยืนใช้จากหน่วยงานอ่ืนก็ต้องรอให้หน่วยงานนั้น
ดำเนินการในพื้นที่อื่นให้แล้วเสร็จก่อนถึงจะดำเนินการในพื้นที่ของตำบลม่อนปิ่นได้ จึงอยากจะฝากให้คณะ
ผู้บริหารเล็งเห็นความสำคัญของประเด็นนี้ด้วย เพราะปัจจุบันคันดินของลำน้ำแม่มาวบางลงขึ้นทุกวันและมีสิ่ง
ปฏิกูล หิน ดิน ทราย ซึ่งทำความเสียหายในกับพี่น้องชาวบ้านเพราะไม่ได้ดำเนินการขุดลอกใด ๆ เลยนะครับ  
ขออนุญาตท่านประธานสอบถามเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 
  นายเอกภาค จ ันทรา , รองประธานสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลม ่อนปิ่น                                        
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านกันต์พงษ์ จิตต์ธีรวุฒิ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
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  นายกันต์พงษ์ จิตต์ธีรวุฒิ , นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
กันต์พงษ์ จิตต์ธีรวุฒิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ขออนุญาตชี้แจงตอบข้อสอบถามประเด็นเรื่อง
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถตู้) งบประมาณที่ตั้งไว้คือ ปี 2569 แต่หากมีงบประมาณที่สามารถนำมาดำเนินการ
จัดซื้อได้ก็สามารถดำเนินการได้เลย ซึ่งเป็นอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขดำเนินการประกาศให้แล้วเสร็จเท่านั้นครับ สำหรับการบรรจุไว้ในปี 2569 นั้น นักวิชาการ
สาธารณสุขคาดการณ์ว่างบประมาณในปี 2566 อาจจะมีงบประมาณที่ไม่เพียงพอ เพราะจะต้องดำเนินการใน
เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานกระผมจึงดำเนินการกระจายไว้ในปีถัดไป โครงการใดเร่งด่วนจะดำเนินการก่อนจึง
นำมาไว้ในปี 2566 ก่อน สำหรับประเด็นรถแบคโฮ รถเทรลเลอร์ หากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่นผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เห็นสมควรว่าควรเร่งดำเนินการสามารถนำมาบรรจุไว้ใน แบบ ผ.03 ได้เลยครับ  
กระผมจะดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมให้ครับ แต่จะต้องขอข้อมูลรายละเอียดเป็นการเร่งด่วนด้วย 
เพ่ือนำไปเสนอให้ผู้บริหารว่าเห็นสมควรเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่นใช่หรือไม่ ขอบคุณครับ 

  นายเอกภาค จ ันทรา , รองประธานสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลม ่อนปิ่น                      
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ประเด็นเรื่องของรถแบคโฮ รถเทรลเลอร์  
เดิมนั้นมีการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วครับ ซึ่งอยากจะสอบถามว่า ณ ตอนนี้ยังมีบรรจุไว้ใช่หรือไม่ 
ไม่ได้เป็นร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม แต่จะเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเดิมฉบับเต็มอยากทราบว่ายังมีบรรจุ
ไว้ใช่หรือไม่ครับ หากโครงการนั้นมีบรรจุอยู่แล้วก็ถือว่านำมาดำเนินการต่อได้ หรือไม่ครับ เรียนเชิญท่าน         
วรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ , ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย              
วรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมครับ  
ซึ่งกระผมไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเดิม แต่กระผมคิดเห็นว่าจะต้องมีบรรจุไว้แล้วครับ 
แต่ถ้าหากมีบรรจุไว้ในปี 2565 แล้วยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื ้อจะดำเนินการไม่ได้หากไม่ได้บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566 – 2570 เพราะฉะนั้นปี 2566 เป็นต้นไปจะต้องดำเนินการโครงการต่าง ๆ       
ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเล่มใหม่ คือ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) และ ร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 หากไม่มีบรรจุไว้ในทั้ง 2 เล่มนี้ไม่สามารถดำเนินการได้ครับ 
เพราะแผนพัฒนาท้องถิ่นเล่มเดิมจะมีระยะเวลาที่กำหนดไว้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 หรือสิ้นปีงบประมาณ
ครับ หากสิ้นปีงบประมาณแผนพัฒนาท้องถิ่นเล่มเดิมจะไม่สามารถใช้งานได้เลย และการปรับปรุงเพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นเดิมที่ได้ดำเนินการเพิ่มเติมถึง 5 ครั้งนั้นก็ไม่สามารถดำเนินการได้แล้ว แต่ถ้าหากจะ
ดำเนินการโครงการจะต้องถูกบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 เท่านั้นถึงจะดำเนินการโครงการต่าง ๆ ได้ หากไม่มีในสองเล่มนี้ไม่
สามารถดำเนินการได้ครับ ขอบคุณครับ 

  นายเอกภาค จ ันทรา , รองประธานสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลม ่อนปิ่น                      
ปฏิบัติหน้าที ่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น เรียนเชิญท่านณัฏฐพล รินแก้ว 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 
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นายณัฏฐพล รินแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
ณัฏฐพล รินแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
หมู่ที่ 13 ในแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเดิมของปี 2565 นั้นมีบรรจุไว้ครับ แต่ระยะเวลาดำเนินการนั้นจะสิ้นสุด
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 หรือสิ้นปีงบประมาณ จึงอยากจะฝากให้คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
นำไปเพิ ่มเต ิมบรรจ ุไว ้ในแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หร ือ ร ่างแผนพัฒนาท้องถิ่น                 
(พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ด้วยนะครับ เพราะว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเดิมไม่สามารถ
ดำเนินการได้ทันระยะเวลาแล้ว จึงอยากจะฝากให้เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับใหม่ด้วย ขอบคุณครับ 

  นายเอกภาค จ ันทรา , รองประธานสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลม ่อนปิ่น                      
ปฏิบัต ิหน้าที ่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น เร ียนเชิญท่านบุญทา จันทรา             
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 นายบุญทา จันทรา , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
บุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตท่านประธานสภาท้องถิ่น การจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นนั ้นมีระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นเล่มเดิมจะสิ ้นสุดเมื่อวันที่ 30 เดือน 
กันยายน พ.ศ. 2565 หรือสิ้นปีงบประมาณและการดำเนินการต่าง ๆ นั้น คงจะดำเนินการจัดทำไม่ทันแน่ครับ 
ดังนั้นกระผมจึงอยากให้สมาชิกสภาท้องถิ่นพิจารณานำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นเล่มเดิมที ่มีความ
จำเป็นต้องเร่งดำเนินการให้นำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หรือ ร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 คงจะไม่มีปัญหาใดเกิดขึ้นเพราะไม่สามารถดำเนินการให้ทัน
ระยะเวลาได้ จึงต้องนำมาบรรจุไว่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเล่มใหม่แทนเล่มเดิมที่จะสิ้นสุดระยะเวลา ขอบคุณครับ 

 นายเอกภาค จ ันทรา , รองประธานสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลม ่อนปิ่น                      
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่นท่านใด ต้องการที่จะสอบถามปรึกษาหารือในระเบียบวาระที่ 5.2.1 เรื ่อง พิจารณาเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 (สำนักปลัด) หรือไม่ เรียนเชิญครับ 
หากไม่มี ขอมติที่ประชุมครับ 

  มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นลงมติด้วยเสียงข้างมาก       
มีมติเห็นชอบให้รับรองพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2565 (สำนักปลัด) 

   ด้วยคะแนนเสียง 
-เห็นชอบ  14 เสียง 
-ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
-งดออกเสียง    - เสียง 
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นายเอกภาค จ ันทรา , รองประธานสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลม ่อนปิ่น                      
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ระเบียบวาระที่ 5.2.1 เรื่อง พิจารณา
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ ่มเติม ครั ้งที ่ 1 พ.ศ. 2565 (สำนักปลัด)            
ได้ดำเนินการขอมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว กระผมขอพักการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เพื่อพักรับประทานอาหารกลางวันก่อน และจะมีการประชุมต่อในช่วงบ่าย เรียนเชิญสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านพักรับประทานอาหารกลางวันครับ 

 
 

-   พักรับประทานอาหารกลางวัน      - 12.00 น.   - 
……………………………………………………………………………………… 

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565  
วัน ศุกร์ ที่ 27 เดือน พฤษภาคม 2565 

 
 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เริ่มการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 วัน ศุกร์ ที่ 27            
เดือน พฤษภาคม 2565 ในช่วงบ่าย เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5.2.2  
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง ท่ีเสนอใหม่ 
   5.2 ญัตติที่เสนอเพื่อพิจารณา 

5.2.2 เรื ่อง พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่           
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบเข็น (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  

เรียนเชิญท่านธนภัทร จันทร์อ้าย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน 

  นายธนภัทร จันทร์อ้าย , ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
นายธนภัทร จันทร์อ้าย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน ระเบียบวาระเรื่อง พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณ       
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบเข็น (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ขออนุญาตเสนอ
ญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 

เอกสารแนบขอเสนอญัตติ 
ข้อ 1 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามระเบียบฯ ข้อ 27 

หน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

หลักการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2565 วันศุกร์ ท่ี 27 เดือนพฤษภาคม 2565      31 

เหตุผล 
 ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ที่มีอำนาจหน้าที่ ตามมาตรา 67 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการบริการสาธารณะและให้บริการแก่
ประชาชนในพื้นท่ี ตามโครงสร้างการบริหารส่วนราชการ 
 กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งานไม่กำหนดระดับ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา และ
งานกีฬาและนันทนาการ สนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปัจจุบันได้ทำการบำรุงรักษา สภาพ
สนามให้สมบูรณ์ และมีนักกีฬาของแต่ละหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น ได้ใช้สนามในการออกกำลังกาย       
เล่นฟุตบอลอย่างต่อเนื่อง หญ้าสนามจึงต้องมีการดูแลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ จึงมีความจำเป็นต้อง
ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการบำรุงรักษาสนามกีฬา เนื่องจาก ครุภัณฑ์เดิมยังไม่เพียงพอ 
ครุภัณฑ์เดิมเกิดความเสื่อมสภาพ เนื่องจากใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน เสื่อมภาพ เพื่ออำนวยความสะดวก
และเอื้อประโยชน์แก่ประชาชน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ เพื่อนำมาใช้ในบริหาร
ราชการและบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ 
  ดังนั้น กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จึงขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ดังนี้ 
  ดังนั้นกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จึงมีความ
ประสงค์ในการจัดหาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 

1. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ดังนี้ 
1.1 เครื่องตัดหญ้า 

จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 13,800 บาท 
งบประมาณ 27,600 บาท 
(ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ 
ธันวาคม 2564) 
รวมงบประมาณครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 27,600 บาท 

  ดังนั้น กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จึงขออนุมัติ
โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ดังนี้ 
  โอนลด 
  โอนลดจำนวน 27,600 บาท 
  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบบุคลากร 
  หมวด เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
   โอนลด จำนวนเงิน 27,600 บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา โดยคำนวณ ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 
12 เดือน 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2565 วันศุกร์ ท่ี 27 เดือนพฤษภาคม 2565      32 

  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 1,129,580 บาท โอนลด 27,600 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 1,101,980 บาท  

  โอนเพิ่ม 
  โอนเพิ่มจำนวน 27,600 บาท  
  โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท เครื่องตัดหญ้า 
 โอนเพิ่มจำนวน 27,600 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบประมาณ

คงเหลือก่อนโอน 0.00 บาท โอนเพิ่ม 27,600 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนเพ่ิม 27,600 บาท 
  ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม เรื่อง พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบเข็น (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ , ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย              
วรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สำหรับการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบเข็น 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) อาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม ซึ่งการดำเนินการจัดซื้อ
จะต้องเป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องตัดหญ้าจะมีลักษณะเป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น
ชนิดสูบนอน เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 แรงม้า รัศมีตัดหญ้ากว้างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว คุณลักษณะของ
เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น จะประมาณนี้ ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นท่านใด ต้องการที่จะสอบถามปรึกษาหารือ ในระเบียบวาระที่ 
5.2.2 เรื ่อง พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จัดซื ้อเครื ่องตัดหญ้า แบบเข็น           
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) หรือไม่ เรียนเชิญครับ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมครับ 

  มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นลงมติด้วยเสียงข้างมาก       
มีมติเห็นชอบให้รับรองพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบเข็น          
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

   ด้วยคะแนนเสียง 
-เห็นชอบ  14 เสียง 
-ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
-งดออกเสียง    - เสียง 
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นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ระเบียบวาระที่ 5.2.2 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 
แบบเข็น (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ได้ดำเนินการขอมติเรียบร้อยแล้ว เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5.2.3  
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง ท่ีเสนอใหม่ 
   5.2 ญัตติที่เสนอเพื่อพิจารณา 

5.2.3 เรื ่อง ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลง (MOA) ความร่วมมือในการ
กำจัดขยะมูลฝอย ระหว่างเทศบาลตำบลเวียงฝาง กับ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (Cluster) (กลุ่มท่ี 2 จังหวัดเชียงใหม่)  

เรียนเชิญท่านวรัญญา เปาริบุตร หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ชี้แจ้งรายละเอียดครับ 

นางสาววรัญญา เปาริบุตร , หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน ดิฉันนางสาว               
วรัญญา เปาริบุตร หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ระเบียบวาระที่ 5.2.3 เรื่อง ขอความ
เห็นชอบบันทึกข้อตกลง (MOA) ความร่วมมือในการกำจัดขยะมูลฝอย ระหว่างเทศบาลตำบลเวียงฝาง กับ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Cluster) (กลุ่มที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่) สืบเนื่องมาจากวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565  
 ตามที่เทศบาลตำบลเวียงฝางและหน่วยงานของท่านได้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อร่วมมือกันใน
การกำจัดขยะมูลฝอยและได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOA) เป็นหนังสือเพ่ือสร้างความร่วมมือในการกำจัด
ขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-In Tariff (FIT) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพื่อให้
สามารถดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยได้อย่างถูกสุขลักษณะและมีความยั่งยืน นั้น 
 เทศบาลตำบลเวียงฝาง จึงขอส่งสำเนาบันทึกข้อตกลง (MOA) ความร่วมมือในการกำจัดขยะมูลฝอย 
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) เพื่อเสนอสภาให้ความเห็นชอบตามประกาศคณะกรรมการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าด้วยการทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริหารสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ข้อ 2 วรรคสอง 
 โดยเทศบาลตำบลเวียงฝางจะเป็นเจ้าภาพหลักร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก 23 แห่ง        
จะเรียกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการ ดังนี้ 
  นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพหลัก 
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการ 
  นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการ 
  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม่ข่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการ 

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ข่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการ 
  นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการ 
  นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการ 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการ 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการ 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการ 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการ 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการ 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการ 
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  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการ 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการ 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการ 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการ 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการ 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการ 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการ 
  หัวหน้าสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการ 
  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการ 
  ผู้อำนวยการกองกลางศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วม
ดำเนินการ 
  ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง)   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการ 
 รวมทั้งหมดเป็น 24 แห่ง เพราะว่ารวมเทศบาลตำบลเวียงฝางด้วย ได้จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOA) 
ความร่วมมือในการกำจัดขยะมูลฝอย ฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเทศบาลตำบลเวียง
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม (Cluster)(กลุ่มท่ี 2) จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดดังนี้ 
 

บันทึกข้อตกลง (MOA) 
ความร่วมมือในการกำจัดขยะมูลฝอย 

ระหว่างเทศบาลตำบลเวียงฝาง กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม (Cluster) 
(กลุ่มที่ ๒ จังหวัดเชียงใหม่) 

บันท ึกข ้อตกลง (MOA) ความร ่วมม ือในการกำจ ัดขยะม ูลฝอย ฉบ ับน ี ้ทำข ึ ้นเม ื ่อว ันท ี ่  ๒            
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ระหว่าง เทศบาลตำบลเวียงฝาง โดย นายฐานิศร์ กมลรัตนา ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี
ตำบลเวียงฝาง ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้รียกว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพหลัก” ฝ่ายหนึ่ง กับ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม (Cluster) (กลุ่มที่ ๒) จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่า 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการ” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOA) 
ความร่วมมือในการกำจัดขยะมูลฝอยความละเอียดดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑. วัตถุประสงค์ 
(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพหลักและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการ

ความประสงค์จะสร้างความร่วมมือในการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงเพ่ื อการผลิต
กระแสไฟฟ้าในโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-In Tariff (FIT) ตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพ่ือให้สามารถดำเนินการกำจัดมูลฝอย ได้อย่างถูกสุขลักษณะ และมีความยั่งยืน 

(๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น 
เจ้าภาพหลักเป็นผู้กำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกฎหมายอื่น และ
แนวนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Cluster) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพหลัก จะต้องจัดหาสถานที่กำจัดมูลฝอยให้เพียงพอกับ
ปริมาณขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการ 
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ข้อ ๒. ระยะเวลาดำเนินการ 
ข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลา ๒๕ ปี (ยี่สิบห้าปี) นับตั้งแต่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพหลักได้ลงนามในสัญญาสัมปทานกำจัดขยะมูลฝอยกับเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพหลัก 

ข้อ ๓. แผนการดำเนินงานและการบริหารการใช้จ่ายตามโครงการ 
(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพหลักเป็นเจ้าภาพหลักจัดหาเอกชนเพื่อกำจัดมูลฝอย

ภายใต้กรอบของระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการและวิธีการที่เก่ียวข้อง 
(๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการ จะต้องนำมูลฝอยมากำจัดในพื้นที่ที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพหลักกำหนด 
(๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นร่วมดำเนินการ ตกลงจ่ายค่ากำจัดมูลฝอยให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพหลักตามสัดส่วนของปริมาณมูลฝอยที่นำมากำจัด 
ข้อ ๔. งบประมาณ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการ ตกลงจ่ายค่ากำจัดมูลฝอยให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพหลักในอัตราตันละ ๔00 บาท หรืออัตราที่เหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบัน และจะเพ่ิม
อัตราค่ากำจัดมูลฝอยตามอัตราเงินเฟ้อของประเทศที่จะเพ่ิมอัตราคำกำจัดมูลฝอยที่ไม่เกินร้อยละ ๑0 ทุก ๓ ปี 
ตลอดระยะเวลาตามข้อตกลงโครงการ ในส่วนค่าบริการกำจัดมูลฝอยไม่รวมค่าบริการในการขนส่ง ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการขนส่งมายังสถานที่กำจัดขยะเอง 

ทั้งนี้ การเพิ่มอัตราค่ากำจัตมูลฝอย จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหาร
หรือผู้บริหารท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการด้วยทุกครั้ง 

ข้อ ๕. ขอบเขตความรับผิดชอบและกิจกรรมของการจัดบริการสาธารณะ 
(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเจ้าภาพหลักมีหน้าที ่จัดหาเอกชนเพื ่อกำจัดมูลฝอยใน

โครงการบริหารจัดการมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด 
(๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการมีหน้าที่ในการเก็บ ขน มูลฝอยในพ้ืนที่ของตน 

และนำมูลฝอยมากำจัด ณ สถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพหลักหรือเอกชนกำหนด (ค่าใช้จ่ายใน
การขนส่งและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการจะเป็นผู้ออกค่าใช้จา่ยเอง) 

(๓) ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการแห่งใดไม่ดำเนินการนำมูลฝอยใน
พื้นที่ของตนมากำจัด ณ สถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพหลักกำหนด ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเจ้าภาพหลักรายงานคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเชียงใหม่ก่อน เพื่อพิจารณา
ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องต่อไป 

(๔) ตลอดระยะเวลาแห่งข้อตกลงความร่วมมือนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพหลักและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการตกลงว่าจะไม่กำจัดขยะมูลฝอยเอง หรือมอบหมายหน่วยงานอื่นที่
ให้บริการรับกำจัดขยะมูลฝอย รับกำจัดมูลฝอยเว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดการ              
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเชียงใหม่ก่อนเท่านั้น 

(๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเจ ้าภาพหลัก จะต้องแต่งตั ้งคณะกรรมการบร ิหาร
ประกอบด้วยตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการอย่างน้อยอำเภอละ ๑ คน โดยผู้บริหาร
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเป็นกรรมการโดยตำแหน่งเนื่องจากเป็นเจ้าของพื้นที่  เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลง 
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(๖) กรณีเกิดปัญหาที่จะต้องมีการวินิจฉัยเพื่อแก้ไขปัญหา ให้เสนอคณะกรรมการบริหาร   
ตามข้อ ๕ (๕) พิจารณาก่อนเบื้องตัน และให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการประชุมหารือร่วมกันเพ่ือหาข้อ
ยุติและตัดสินใจในการดำเนินการนั้นต่อไป 

(๗) การยกเลิกการดำเนินการตามข้อตกล่งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเชียงใหม่ก่อน 

(๘) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องนำเสนอสภาท้องถิ่นของแต่ละแห่งพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตามตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยการทำความตกลงรวม
มือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ต่อไป 

ข้อ ๖ การมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพหลักเป็นผู้ลงนามในสัญญา
กำจัดขยะมูลฝอย 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการตกลงมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เจ้าภาพหลักทำหน้าที่เป็นผู้ลงนามในสัญญากำจัดขยะมูลฝอยกับเอกชนผู้ได้รับคัดเลือกจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพหลักให้ดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยตามระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขว่า
สัญญากำจัดขยะมูลฝอยต้องผ่านการตรวจพิจารณาจากอัยการสูงสุดแล้ว 

ข้อ ๗ ข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญากำจัดขยะมูลฝอย 
ทุกฝ่ายตกลงร่วมกันให้นำข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้เป็นสัญญาแนบท้ายสัญญากำจัดขยะ

มูลฝอยระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพหลักกับเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเจ้าภาพหลักและให้ถือว่าข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญากำจัดขยะมูลฝอยดังกล่าว  

บันทึกข้อตกลงนี้จัดทำขึ้นทั้งหมด ๒ ฉบับ ซึ่งมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาที่ได้ลงนาม  
ในข้อตกลงนี้ใด้อ่านและเข้าใจในข้อความเป็นอย่างดีและเห็นว่าถูกต้องตามเจตนาแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน โดยได้เก็บไว้ที่เทศบาลตำบลเวียงฝาง จำนวน ๒ ฉบับ และจัดทำสำเนามอบให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม (Cluster) (กลุ่มท่ี ๒) จังหวัดเชียงใหม่ ทุกแห่งเก็บไว้ จำนวน ๑ ฉบับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ตามบันทึกข้อตกลง (MOA) ความร่วมมือในการกำจัดขยะมูลฝอย ระหว่างเทศบาลตำบลเวียงฝาง กับ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม (Cluster) (กลุ่มท่ี ๒ จังหวัดเชียงใหม่)  

ข้อ ๕. ขอบเขตความรับผิดชอบและกิจกรรมของการจัดบริการสาธารณะ 
(๘) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องนำเสนอสภาท้องถิ่นของแต่ละแห่งพิจารณาให้ความเห็นชอบตามตาม

ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยการทำความตกลงรวมมือกัน
จัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ซ่ึงต้องนำเข้าในการประชุมสภาท้องถิ่นเพ่ือขอพิจารณาให้ความเห็นชอบจากประชุมสภาท้องถิ่น และ
วันดังกล่าวท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้ดำเนินการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเรื่องของการ
ลงนาม (MOA) ความร่วมมือในการกำจัดขยะมูลฝอย ท่านนายกต้องการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่  
เรียนเชิญท่านบุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 นายบุญทา จันทรา , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
บุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จากการเข้าร่วมประชุม บันทึกข้อตกลง (MOA)        
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ความร่วมมือในการกำจัดขยะมูลฝอย การจ่ายค่ากำจัดมูลฝอยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพหลัก
จะต้องจ่ายอัตราตันละ ๔00 บาท นายกจึงอยากจะให้ตำบลม่อนปิ่นช่วยกันดูแลจัดการเรื่องของขยะในตำบล 
เพราะการจ่ายค่ากำจัดขยะต่อตันนั้นเป็นงบประมาณที่สูง จึงอยากให้ท่านสมาชิกสภาท้องถิ่นทุกหมู่บ้าน
ร่วมกันช่วยประชาสัมพันธ์รณรงค์เรื่องของขยะด้วยครับ ของคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
การจ่ายค่ากำจัดมูลฝอยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเจ้าภาพหลัก  ตามบันทึกข้อตกลง (MOA)                 
ความร่วมมือในการกำจัดขยะมูลฝอย ระหว่างเทศบาลตำบลเวียงฝาง กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม 
(Cluster) (กลุ่มท่ี ๒ จังหวัดเชียงใหม่) 

“ข้อ ๔. งบประมาณ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการ ตกลงจ่ายค่ากำจัดมูลฝอยให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพหลักในอัตราตันละ ๔00 บาท หรืออัตราที่เหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบัน และจะเพ่ิม
อัตราค่ากำจัดมูลฝอยตามอัตราเงินเฟ้อของประเทศที่จะเพ่ิมอัตราคำกำจัดมูลฝอยที่ไม่เกินร้อยละ ๑0 ทุก ๓ ปี 
ตลอดระยะเวลาตามข้อตกลงโครงการ ในส่วนค่าบริการกำจัดมูลฝอยไม่รวมค่าบริการในการขนส่ง  ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการขนส่งมายังสถานที่กำจัดขยะเอง 
 ทั้งนี้ การเพิ่มอัตราค่ากำจัตมูลฝอย จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหาร
หรือผู้บริหารท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการด้วยทุกครั้ง” 

ซึ่งการจ่ายค่ากำจัดมูลฝอยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพหลักอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสมและจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามข้อความที่
กล่าวมาสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับ หากประชาชนพี่น้องชาวบ้านสอบถามสมาชิกสภาท้องถิ่นจะสามารถ
ตอบข้อสอบถามได้ครับ เรียนเชิญท่านวรัญญา เปาริบุตร หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นางสาววรัญญา เปาริบุตร , หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน ดิฉันนางสาว               
วรัญญา เปาริบุตร หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
เรื่องของการจัดเก็บขยะ ซึ่งจะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 2 เรื่อง ประเด็นที่เรื่องที่หนึ่ง เรื่องการ
ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังท่านกำนัน ท่านผู้ใหญ่บ้าน ช่องทางเสียงตามสาย นำประชาสัมพันธ์ลง เว็บไซต์
สื ่อสังคมออนไลน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น เรื ่องของการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOA)                 
ความร่วมมือในการกำจัดขยะมูลฝอย ระหว่างเทศบาลตำบลเวียงฝาง กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม 
(Cluster) (กลุ่มที่ ๒ จังหวัดเชียงใหม่) การร่วมกันทั้ง 24 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการจัดทำ
บันทึกข้อตกลง (MOA) ประเด็นเรื่องที่สอง เรื่องการดำเนินการจัดเก็บขยะของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่นจะดำเนินการประสานงานกับเจ้าหน้าที่กองช่าง เพราะกองช่างมีหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องการออก
พ้ืนที่จัดเก็บของรถขยะองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่าง ๆ และ
จะดำเนินการประกาศผ่านทางเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นต่อไป ขอบคุณค่ะ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นท่านใด ต้องการที่จะสอบถามปรึกษาหารือ ในระเบียบวาระที่ 
5.2.3 เรื่อง ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลง (MOA) ความร่วมมือในการกำจัดขยะมูลฝอย ระหว่างเทศบาล
ตำบลเวียงฝาง กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Cluster) (กลุ่มที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่) หรือไม่ เรียนเชิญครับ 
หากไม่มี ขอมติที่ประชุมครับ 
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  มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นลงมติด้วยเสียงข้างมาก       
มีมติเห็นชอบให้รับรองเห็นชอบบันทึกข้อตกลง (MOA) ความร่วมมือในการกำจัดขยะมูลฝอย ระหว่างเทศบาล
ตำบลเวียงฝาง กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Cluster) (กลุ่มท่ี 2 จังหวัดเชียงใหม่) 

   ด้วยคะแนนเสียง 
-เห็นชอบ  14 เสียง 
-ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
-งดออกเสียง    - เสียง 

 
นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  

ระเบียบวาระที่ 5.2.3 เรื่อง ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลง (MOA) ความร่วมมือในการกำจัดขยะมูลฝอย 
ระหว่างเทศบาลตำบลเวียงฝาง กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น (Cluster) (กลุ ่มที ่ 2 จังหวัดเชียงใหม่)         
ได้ดำเนินการขอมติเรียบร้อยแล้ว ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 6  
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชนจะได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์กีฬาตำบลของ
หน่วยงานรับผิดชอบกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนเชิญท่านธนภัทร จันทร์อ้าย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ศูนย์เยาวชน 

  นายธนภัทร จันทร์อ้าย , ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
นายธนภัทร จันทร์อ้าย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน ขออนุญาตชี้แจงเรื่องของศูนย์กีฬาประจำตำบล องค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นเคยมีศูนย์กีฬาประจำตำบลแล้วครั้งหนึ่ง แต่ตอนนี้ได้หมดวาระการดำรงตำแหน่งของ
คณะผู้บริหารเดิม จำจะดำเนินการของจัดตั้งศูนย์กีฬาประจำตำบลขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง  โดยจะของตัวแทน
สมัครหมู่บ้านละ 2 ท่าน ในการบริหารการจัดตั้งศูนย์กีฬาตำบล 
 

ต้นเรื่อง 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มีภารกิจในด้านการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำ จัดสร้าง 
สนามกีฬา จัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา ทั้งในร่ม กลางแจ้ง และสนับสนุนกลุ่มและชมรมกีฬา ชนิดต่าง  ๆ รวมถึง 
การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมและทีมกีฬาในตำบลม่อนปิ่น การแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอก ส่งเสริม
และพัฒนาเยาวชนในด้านกีฬา 

ข้อเท็จจริง 
เพื่อให้การจัดบริการด้านการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกายดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จึงขออนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพกีฬาตำบลม่อนปิ่น  
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กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข 

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (5) (6) 
2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง        

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (14) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น (ฉบับที ่ 2)          

พ.ศ. 2563 
ตอนนี้จะดำเนินการจัดตั้งขึ้นมาใหม่ โดยให้มีการรับสมัครเพ่ือคัดเลือกภายในแต่ละหมู่บ้านมาเพ่ือเป็น

คณะบริหารเกี่ยวกับการจัดตั้งกีฬาครับ ประธานศูนย์กีฬาจะมาการประชาชนหรือบุคคลใดก็ได้ที่ถูกคัดเลือกให้
มารับตำแหน่งประธาน ซึ่งจะมีประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก และคณะกรรมการชมรม ซึ่งท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ 
จะเป็นที่ปรึกษาให้กับศูนย์กีฬาอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ , ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย              
วรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น กระผมมีข้อเสนอแนะหากจะดำเนินการรับ
สมัครคณะกรรมการซึ่งจะต้องดำเนินการประกาศรับสมัคร ทำไมถึงได้ขอความอนุเคราะห์ขอความร่วมมือจาก
ท่านสมาชิกสภาท้องถิ่นให้ดำเนินการสำรวจผู้ที่มีความสนใจภายในหมู่บ้านตนเอง ขอให้ดำเนินการคัดเลือกมา
เป็นตัวแทนของหมู่บ้านของท่านสมาชิกสภาท้องถิ่นตามความเหมาะสมที่เห็นควร จากกล่าวมานั้นเป็นเพียง
ของเสนอแนะจากกระผมเอง เพราะว่าการประกาศรับสมัครหากมีผู้ที่สนใจมาลงชื่อรับสมัครจำนวนมากจะต้อง
ดำเนินการมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกอีกมากมายตามมานะครับ แต่ถ้าหากเป็นการขอความอนุเคราะห์ให้ท่าน
สมาชิกสภาท้องถิ่นช่วยคัดเลือกบุคคลในหมู่บ้านท่านเป็นบุคคลผู้ที่มีความสนใจ ผู้มีความรู้ความสามารถ 
กระผมคิดเห็นว่าน่าจะเป็นการดำเนินการที่เหมาะสมและได้ผลัพธ์ที่ดีกว่า ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านสุทธิพร สุภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3 

 นายสุทธิพร สุภา , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
สุทธิพร สุภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3 เรื่องของกีฬาภายในตำบลม่อนปิ่นสมัยนั้น 
จะมีตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านให้ดำเนินการคัดเลือกภายในหมู่บ้านของตน จำนวน 2 ท่าน ทั้ง 15 หมู่บ้าน 
และให้ตัวแทนทั้งหมดมาดำเนินการประชุมคัดเลือกตัวแทนผู้ที่จะเป็นประธานขอวศูนย์กีฬาเมื่อครั้งนั้นจะ
ประมาณนี้นะครับ เพราะตำบลม่อนปิ่นห่างเหินจากการมีศูนย์กีฬาประจำตำบลมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน   
จึงอยากจะขอให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทุกท่านร่วมกันแสดงความคิดเห็นหาข้อสรุปที่ลงตัวนะครับ ขอบคุณครับ  

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านบุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
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 นายบุญทา จันทรา , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
บุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เมื่อครั้งที่กระผมได้รับดำรงตำแหน่งนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นเมื่อครั้งก่อน ก็ได้มีการคัดเลือกตัวแทนหมู่บ้านจำนวน 2 ท่าน เช่นเดียวกับที่ท่าน
สุทธิพร สุภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3 กล่าวมา เมื่อได้ตัวแทนของแต่ละหมู่บ้าน
ทั้งสิ้นจำนวน 30 ท่าน จึงจะให้ตัวแทนทั้งหมดดำเนินการเลือกประธานศูนย์กีฬาจากตัวแทนของแต่ละหมู่บ้าน 
ซึ่งครั้งนั้นท่านเกรียงไกร ทิพเนตร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ได้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งศูนย์
กีฬาก็จะมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องจัดตั้งศูนย์ไม่น้อย ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
สำหรับความคิดเห็นของกระผมนั้น กระผมคิดว่าควรจะให้ท่านสมาชิกสภาท้องถิ่นดำเนินการคัดเลือกตัวแทน
ของแต่ละหมู่บ้านเข้ามาเป็นคณะกรรมการ พอแต่ละหมู่บ้านดำเนินการคัดเลือกภายในหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว 
ให้ดำเนินการประชุมคัดเลือกประธาน รองประธานของศูนย์กีฬาในตำบลม่อนปิ่น อยากจะให้คัดเลือกผู้ที่มี
คุณสมบัติสนใจเกี่ยวกับงานด้านกีฬาที่มีความรู้ความสามารถด้านกีฬาโดยเฉพาะในการดำรงตำแหน่งนะครับ 
อาทิเช่น ขออนุญาตเสนอชื ่อท่านมณเทียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู ่ที ่ 4           
เพราะท่านมีความรู้ทางด้านกีฬาและให้ความสนับสนุนงานกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นมาอย่าง
ยาวนานนะครับ เรียนเชิญท่านมณเทียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 

 นายมณเทียร  สมร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย                   
มณเทียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 กรณีที่จะดำเนินการจัดตั้งศูนย์กีฬา
ประจำตำบลม่อนปิ่นอีกครั้งนั้น ซึ่งพนักงานประชาชนภายในตำบลม่อนปิ่นมีความสามารถทางด้านกีฬาเป็น
อย่างมาก แต่ช่วงหลังมาก็ได้มีการลดลงของจำนวนผู้เล่นกีฬาหรือการดำเนินการจัดกีฬาก็ได้ลดน้อยลงไป
เช่นกันเพราะหลายปัจจัย อาทิเช่น เรื่องของงบประมาณในการดำเนินการจัด และไม่ค่อยมีการสนับสนุนใน
เรื่องของการจัดงานด้านกีฬาเท่าไหร่ จึงทำให้การกีฬาของตำบลม่อนปิ่นมีนักกีฬาที่มีการกระจายตัวออกไป 
การจะดำเนินการจัดตั้งศูนย์กีฬานั้น ท่านสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน จะต้องดำเนินการรวบรวมตัวแทน
ของแต่ละหมู่บ้านให้มาเป็นตัวแทนรวมกัน การคัดเลือกตัวแทนไม่ควรคัดเลือกตามอำเภอใจจะต้องมี
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกมาเป็นตัวแทน เพราะที่ผ่านมานั้นบางท่านบางบุคคลไม่ได้มีความรู้ความสามารถใน
เรื่องของกีฬาแต่กลับได้รับตำแหน่งเป็นตัวแทนของหมู่บ้าน แต่สำหรับผู้ที่มีความรู้ความสามารถกลับไม่ได้เป็น
ตัวแทนของหมู่บ้าน ไม่จำเป็นต้อง 2 ท่านนะครับ หากในหมู่บ้านของท่านมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านกีฬา
มากกว่าบุคคลอ่ืนภายในหมู่บ้านไม่จำเป็นต้องเลือกมา 2 ท่าน เพียงแค่ 1 ท่านก็เพียงพอแล้วครับ กระผมมีขอ
เสนอแนะอีกเรื่องหนึ่งเมื่อครั้งท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นสมัยเดิม ท่านได้คัดเลือก
แต่งตั้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมาธิการแต่ละฝ่ายจะดำเนินการของแต่ละหน้าที่ไป เพราะการกีฬา
งบประมาณท่ีใช้ในการสนับสนุนเป็นงบประมาณที่มากพอสมควรนะครับ กระผมจึงอยากเสนอให้มีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเข้าไปดำรงตำแหน่งร่วมกำกับดูแลเกี่ยวกับศูนย์กีฬาด้วยนะครับ กระผมจึงอยากเสนอเกี่ยวกับการ
คัดเลือกตัวแทนของหมู่บ้านจากเดิม 2 ท่าน กระผมของเสนอให้ลดลงเหลือตัวแทนหมู่บ้านละ 1 ท่าน                 
และให้คัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารเข้าร่วมในการเป็นตัวแทนด้วย เพื่อให้เป็นผู้สนับสนุน
ผู้ดูแลให้กับนักกีฬาของตำบลม่อนปิ่น ของอนุญาตเสนอแนะเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 
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นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย                   
เอกภาค จันทรา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
ม่อนปิ่น หมู่ที ่ 12 สำหรับเรื ่องการจัดตั้งศูนย์กีฬาประจำตำบล กระผมมีความคิดเห็นเช่นเดียวกับท่าน           
มณเทียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่ 4 หากมีจำนวนของบุคคลที่มากการ
ดำเนินการทำงานก็จะมีความยากลำบากยุ่งยากยิ่งขึ้น กระผมมีความคิดเห็นว่าควรมีตัวแทนของหมู่บ้านเพียง 
1 ท่าน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหาร เข้าไปเป็นตัวแทนในการบริหารงบประมาณ หากมีการ
ดำเนินการให้ 3 ส่วน ที่กล่าวมาทำงานร่วมกันการดำเนินงานจะมีความสมบูรณ์และจะมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยมากกว่าให้ตัวแทนชาวบ้านดำเนินการเองนะครับ เพราะเมื่อครั้งที่มีการจัดตั้งศูนย์ครั้งก่อนมีเพียง
ตัวแทนของพี่น้องชาวบ้านไม่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นคณะผู้บริหารการหางบประมาณมาใช้จึงไม่รู ้ว ่าจะนำ
งบประมาณส่วนใดมาบริหารจัดการเรื่องของศูนย์กีฬา หากมีการดำเนินการร่วมกันของทั้ง 3 ส่วนที่กล่าวมา 
การดำเนินงานก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความเหมาะสมมากกว่า กระผมคิดว่าการคัดเลือกตัวแทนไม่
จำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีอายุมาเป็นตัวแทนนะครับ ควรเปิดกว้างรับให้หลากหลายไม่จำเป็นต้องมีอายุจะเป็น
เยาวชนผู้ที่มีความสนใจก็สามารถเป็นตัวแทนได้นะครับ ขอบคุณครับ  

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านธนภัทร จันทร์อ้าย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน 

  นายธนภัทร จันทร์อ้าย , ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
นายธนภัทร จันทร์อ้าย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน ขออนุญาตชี้แจงงบประมาณท่ีจะนำมาใช้ในการสนับสนุน
ศูนย์กีฬา งบประมาณจะเป็นในลักษณะของเงินอุดหนุนประมาณนี้ครับ ซึ่งงบประมาณในส่วนนี้สามารถนำมา
จัดการแข่งขันกีฬาหรือจัดการอบรมให้ความรู้ก็ได้ตามความสะดวกความเห็นควรของคณะกรรมการครับ หาก
ดำเนินการจัดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยก็จะต้องมีการส่งเอกสารรายละเอียดต่าง ๆ ส่งข้อมูลเพื่อดำเนินการส่งใช้
รายละเอียดงบประมาณที่ได้ใช้ไปเพื่อจะได้เป็นหลักฐานที่ใช้ในการจัดทำรายงานส่งต่อไปนะครับ สำหรับศูนย์
พัฒนาคุณภาพกีฬามีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
 1. เป็นศูนย์กลางในการบริหาร บริการ ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชน ซึ่งเป็นสมาชิก
ของศูนย์พัฒนาคุณภาพกีฬาโดยการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
  1.1 กิจกรรมด้านกีฬา 
  1.2 กิจกรรมด้านนันทนาการ 
  1.3 จัดโครงการอบรมและพัฒนาทักษะกีฬา 
  1. จัดให้มีกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ตามระเบียบนี้ 
 2. ปฏิบัติตามติของคณะกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพกีฬา 
 3. รวบรวมสถิติข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม จำนวน สมาชิก ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
เสนอคณะกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพกีฬาทุก 6 เดือน 
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 4. สนับสนุนและประสานงานในการจัดกิจกรรมกีฬาร่วมกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เข้าไป
ดำเนินการในเขต 
 5. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานด้านกีฬาของตำบลม่อนปิ่น 
 แต่วัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพกีฬาจะดำเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพและดูแลให้
เยาวชนและประชาชนภายในตำบลม่อนปิ่นได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและห่างไกลสิ ่งเสพติดเป็นหลัก             
ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงประมาณนี้ ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านมณเทียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 

 นายมณเทียร  สมร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย                   
มณเทียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 กรณีที่จะดำเนินการศูนย์พัฒนาคุณภาพ
กีฬา กระผมอยากให้ดำเนินการเป็นขั้นตอนไปก่อน ลำดับแรกอยากให้ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนของแต่ละ
หมู่บ้านเป็นอันดับแรกก่อน และอยากให้ดำเนินการตามที่กระผมเสนอไปอยากให้เลือกตัวแทนเพียงคนเดียว 
และให้สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารเข้าไปร่วมในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพกีฬาด้วย ส่วนเรื ่อง
งบประมาณ เรื ่องการจัดสรรงบประมาณให้เป็นขั ้นตอนตอนไปหลังจากได้ตัวแทนเสร็จเรียบร้อยแล้ว                 
จึงจะดำเนินการในข้ันตอนต่อไป ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ดังนั้น กระผมจะขอความร่วมมือท่านสมาชิกสภาท้องถิ่นทุกหมู่บ้านให้ดำเนินการเลือกตัวแทนจากหมู่บ้านของ
ท่านมาจำนวน 1 ท่าน เพ่ือเป็นตัวแทนของศูนย์พัฒนาคุณภาพกีฬา ซึ่งทางเจ้าหน้าที่กองการศึกษาจะได้นำผู้มี
รายชื่อมาประชุมคัดเลือกประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพกีฬาตำบลม่อนปิ่นอีกครั้งหนึ่ง สำหรับสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นจะดำเนินการคัดเลือกตัวแทนเพื่อให้เข้าร่วมประชุม จึงอยากจะขอให้ท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นแห่งนี้เสนอชื่อบุคคลที่จะให้เข้าไปเป็นตัวแทนของสมาชิกสภา
ท้องถิ่น เรียนเชิญเสนอชื่อครับ เรียนเชิญท่านสุรพัศ วรรณะศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
หมู่ที่ 7 

  นายสุรพัศ วรรณะศรี , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
สุรพัศ วรรณะศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7 กระผมอยากเสนอให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นทุกท่านเป็นตัวแทนทั้งหมดครับ เพราะตอนนี้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวน 
15 ท่าน ซึ่งครบจำนวนทั้ง 15 หมู่บ้าน กระผมจึงขอเสนอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นทุก
ท่านเป็นตัวแทนทั้งหมดครับ ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นท่านใดต้องการเสนอที่จะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ เรียนเชิญครับ 
เรียนเชิญท่านสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 
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 นางสุกัญญา มะลิแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6   
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข ้าร ่วมการประชุมทุกคน ดิฉ ันนาง                       
สุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 ดิฉันเห็นด้วยกับแนวความคิดที่ท่าน
สุรพัศ วรรณะศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7 เสนอมาค่ะ เพราะจะได้รับรู้ข่าวสาร
เกี่ยวกับงานกีฬาให้ทันท่วงทีทุกท่านนะคะ ขอบคุณค่ะ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นท่านใด ต้องการที่จะเสนอแนวคิดการดำเนินงานเพิ่มเติมอีก
หรือไม่ครับ หากไม่มีกระผมจะขอมติเพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ได้รับทราบว่าทางสมาชิกสภาท้องถิ่นจะเข้าร่วมทุกท่านในเรื่องของการเป็นตัวแทนศูนย์พัฒนาคุณภาพกีฬา 
หากไม่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใดเสนอแนวคิดแล้ว ขอมติที่ประชุมครับ 

  มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นลงมติด้วยเสียงข้างมาก       
มีมติเห็นชอบให้รับรองให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เป็นตัวแทน          
เข้าร่วมเกี่ยวกับงานด้านศูนย์พัฒนาคุณภาพกีฬาตำบลม่อนปิ่น 

   ด้วยคะแนนเสียง 
-เห็นชอบ  14 เสียง 
-ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
-งดออกเสียง    - เสียง 

 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์พัฒนา
คุณภาพกีฬาตำบลม่อนปิ่น 

นายวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ , ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย              
วรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จากที่กระผมได้ตรวจสอบเรื ่องของ
งบประมาณในข้อบัญญัติ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ มีโครงการที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานกีฬา
อยู ่จำนวน 2 โครงการ โครงการที ่ 1 การแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลม่อนปิ่น งบประมาณที่ตั ้งไว้อยู่ที่ 
3500,000 บาท โครงการที่ 2 จัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับตำบล อำเภอ จังหวัด งบประมาณ
ที่ตั้งไว้อยู่ที่ 40,000 บาท เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นที่สามารถดำเนินการได้  
แต่หากมีคณะกรรมการแล้วจะต้องมาตรวจสอบปรึกษาหารือว่าจะส่งทีกนักกีฬาภายในตำบลไปแข่งขันที่ใดบ้าง 
ซึ่งหากมีการแข่งขันก็สามารถส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าไปร่วมแข่งขันได้ ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
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นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย                   
เอกภาค จันทรา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
ม่อนปิ่น หมู่ที ่ 12 ตอนนี้ตัวแทนของสภาท้องถิ่นมีตัวแทนเรียบร้อยแล้ว อยากจะเรียนสอบถามว่าทาง       
คณะผู้บริหารท่านใดจะเป็นตัวแทนครับ ขออนุญาตสอบถามและขอความชัดเจนครับ ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านบุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 นายบุญทา จันทรา , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กร ะผมนาย             
บุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น นายกจะดำเนินการมอบหมายให้ท่านรองนายก ท่าน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ไปเป็นตัวแทนและให้นำข้อมูลกลับมารายงานให้นายก
ทราบอีกครั้งหนึ่ง เพราะสำหรับนายกงานภายในสำนักงานเรื่องเอกสารต่าง ๆ มีมากกมายจึงต้องมอบหมายให้
ตัวแทนของนายกดำเนินการแทน จึงขอมอบหมายให้ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นทั้ง          
2 ท่าน และมอบให้ท่านเลขานุการนายก ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของงานกีฬาและนำมารายงานข้อมูลข่าวสาร
ให้ท่านนายกรับทราบต่อไป ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เพราะฉะนั้นฝ่ายคณะผู้บริหารท่านนายกมอบหมายให้ท่านอธิป ภัทรบรรพต รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล ม่อนปิ่น ท่านรังสรรค์ ฉัตรชัยกิจขจร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น และท่านสวัสดิ์ สุกิน 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น โดยที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นจะเป็นผู้
ที่อยู่เบื้องหลังการทำงานในการดูแลงบประมาณการจัดทำเกี่ยวกับกีฬาต่าง ๆ มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลม่อนปิ่นผู้ทรงเกียรติท่านใดต้องการที่จะสอบถามหารืออีกหรือไม่ หากไม่มีขออนุญาตสิ้นสุดเรื่องของ
การจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพกีฬาตำบลม่อนปิ่นเพียงเท่านี้ครับ  

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ ก่อนที่ท่านสมาชิกสภาท้องถิ่นจะดำเนินการสอบถามระเบียบวาระ 
เรื่องอ่ืน ๆ เรียนเชิญท่านวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ก่อนครับ 

นายวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ , ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย              
วรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตท่านประธานกระผมมีชี้แจงให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับทราบอยู่จำนวนหนึ่ง เรื่องท่ีหนึ่ง เรื่องของการประชาสัมพันธ์เรื่องของการจัดเก็บขยะ 
กระผมจะให้เจ้าหน้าที่ที ่ร ับผิดชอบดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้กับท่านสมาชิกสภาท้องถิ่น ท่านกำนัน         
ท่านผู้ใหญ่บ้าน จะได้รับรู้เรื่องของการจัดเก็บขยะภายในตำบลม่อนปิ่นโดยทั่วกันนะครับ รวมถึงทุกเรื่องที่
เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น กระผมจะให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
รายละเอียดทั้งหมดที่ต้องดำเนินการให้ความรู้หรือแจ้งให้ทราบดำเนินการแจ้งให้ครบถ้วนทั้ง ท่านสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ท่านกำนัน ท่านผู้ใหญ่บ้าน ให้ทุกท่านรับทราบโดยทั่วกันตั้งแต่นี้เป็นต้นไปครับ เรื่องที่สอง เรื่องของ
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งอาจจะมีการนำงบประมาณของการจ่ายขาดเงินสะสมมาใช้ ในการดำเนินการ
โครงการที่เหลือ จึงขออนุญาตให้ท่านสมาชิกสภาท้องถิ่นทุกท่านตรวจสอบในเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่นเดิม       
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ปี 2561 – 2565 ให้ดำเนินการมาแจ้งว่าอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเดิมเรียบร้อยแล้ว แต่มีความจำเป็นเร่งด่วน
ในการจะดำเนินการจัดทำให้ท่านสมาชิกสภาท้องถิ่นดำ เนินการสำรวจและให้มาแจ้งยังเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ให้ดำเนินการต่อไป เรื่องท่ีสาม เรื่องการเกิดเหตุสาธารณภัยภายในพ้ืนที่ของตำบลม่อนปิ่น กระผมอยากจะขอ
ความกรุณาท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ตอนนี้ที ่ได้ดำเนินการแจ้งเหตุสาธารณภัยไปยังจังหวัดให้ดำเนินการ
ประกาศเหตุสาธารณภัยเรื่องของน้ำท่วมมี่ทั้งหมด 4 หมู่บ้าน และได้มีการลงนามเรียบร้อยแล้ว เพราะที่ได้
ดำเนินการขอไปมีทั ้งหมดจำนวน 4 หมู ่บ ้าน แต่ที ่ได ้ดำเนินการสำรวจจริงมีเกือบทุกหมู ่บ ้านครับ                            
จะการดำเนินการช่วยเหลือทั้งหมดไม่ได้ครับ เพราะการดำเนินการช่วยเหลือมีขั้นตอนและระเบียบที่มีกำหนด
ไว้อยู่ การดำเนินการช่วยเหลือการซ่อมแซมต่าง ๆ จะต้องมีอำนาจหน้าที่มีฐานระเบียบอยู่ ซึ่งหากเกิดเหตุจะ
ดำเนินการจ่ายจากงบกลางเงินสำรองจ่ายดำเนินการไปก่อน หากงบประมาณเงินสำรองจ่ายหมดก็จะต้องมา
ตรวจสอบงบประมาณเงินเหลือจ่ายว่าจะสามารถโอนไปได้หรือไม่ หากดำเนินการโอนไม่ได้ให้อำนาจจ่ายขาด
เงินสะสมอำนาจนายกในการดำเนินการ แต่ตอนนี้หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 13 หมู่ที่ 12 ที่จะต้องดำเนินการซ่อมแซม ณ 
ตอนนี้คือยังไม่ได้ดำเนินการประกาศภัยพิบัติ จึงต้องดำเนินการโดยใช้งบกลางและงบซ่อมแซม กระผมจึง
อยากจะฝากท่านสมาชิกสภาท้องถิ่นว่า หากเกิดเหตุขอให้ดำเนินการเข้ามาเขียนหนังสือรายละเอียดเอกสารที่
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ว่าเกิดเหตุจุดใดพ้ืนที่ตรงไหนและจะให้กองช่างดำเนินการออกไปตรวจสอบ 
ซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมาได้ออกไปสำรวจพ้ืนที่จริง แต่ไม่มีเอกสารที่เขียนจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรไม่มี
หลักฐานเอกสารในการดำเนินการ เพราะฉะนั้นเวลาดำเนินการส่งเอกสารไปยังอำเภอ จังหวัด จึงไม่ได้รับการ
ประกาศภัยพิบัติให้นะครับ หากดำเนินการเขียนเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเกิดเหตุจุดใด พื ้นที ่ใด                 
มีรูปถ่ายมีรายละเอียดระบุไว้ในหนังสือเอกสารที่จะนำส่งไปจะมีโอกาสในการประกาศภัยพิบัติมากกว่านะครับ 
สำหรับหมู ่ที ่ 13 จะดำเนินการโดยใช้งบประมาณกลางในการดำเนินงาน 8,800 บาท สำหรับหมู ่ที ่ 9           
บ้านเวียงหวาย งบประมาณ 90,000 กว่าบาท จะใช้งบประมาณกลางเช่นเดียวกัน สำหรับหมู ่ที ่ 12             
จะดำเนินการโดยใช้งบซ่อมแซมในการดำเนินการไปก่อน เพราะไม่สามารถดำเนินการโดยการใช้จ่ายขาดเงิน
สะสมอำนาจท่านนายกไม่ได้นะครับ  

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
กระผมขออนุญาตสอบถามท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หากเกิดเหตุน้ำท่วมต้องดำเนินการเข้า
มาแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นรับทราบทันทีหรือมีระยะเวลากำหนดไว้หรือไม่ครับ 

นายวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ , ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย              
วรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หากเกิดเหตุน้ำท่วมจริงเบื้องต้นจะต้อง
ดำเนินการช่วยเหลือและจะต้องรายงานให้ทราบภายใน 3 – 5 วัน ไม่เกินนี้ควรรีบดำเนินการเข้ามาทำหนังสือ
เอกสารส่งได้แล้วครับ ตามหลักการแล้วหากเกิดเหตุสาธารณภัยขึ้นวันถัดไปภายใน 24 ชั่วโมง ควรรีบ
ดำเนินการแจ้งรายงานทันที เพราะเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการรายงานข้อมูลให้หน่วยงานทันทีหรือภายใน
ระยะเวลา  48 ชั่วโมงไม่เกินนี้เท่านั้นครับ และจะต้องดำเนินการทำหนังสือส่งไปยังอำเภอเพ่ือแจ้งให้เป็นพ้ืนที่
เกิดเหตุสาธารณภัย หากเกิดบ้านของท่านสมาชิกสภาท้องถิ่นขอให้ท่านรายงานของแต่ละบ้านของท่านทันที 
เพ่ือความรวดเร็วในการรายงานข้อมูลเข้าอำเภอและส่งไปยังจังหวัดขอไม่เกิน 3 วัน สำหรับเรื่องที่สี่ที่จะแจ้งให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับทราบ เรื่องการอนุมัติของสภาท้องถิ่น จะต้องมีเอกสารรายละเอียดหลักฐานในการขอ
อนุมัติมาให้ครบถ้วนเรียบร้อยทุกอย่างสภาท้องถิ่นจึงจะอนุมัติให้ได้นะครับ จึงอยากให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นตรวจสอบให้ถี ่ถ ้วนตรวจสอบรายละเอียดให้เร ียบร้อยก่อนการจะอนุมัติ                   
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เพื่อข้อมูลรายละเอียดจะได้ไม่คลาดเคลื่อนไปนะครับ เพราะหากมีการดำเนินการหรือดำเนินโครงการที่ได้
อนุมัติไปและข้อมูลรายละเอียดผิดพลาดอยากจะเกิดปัญหาตามหลังมาจึงอยากเรียนให้ท่านสมาชิกสภาท้องถิ่น
ตรวจสอบรายละเอียดให้เรียบร้อยก่อนการอนุมัติครับ สำหรับเรื่องที่ห้าที่กระผมอยากชี้แจงเรื่องของข้อบัญญัติ
ปี 2566 กระผมอยากขอความร่วมมือท่านสมาชิกสภาท้องถิ่นตรวจสอบรายละเอียดของข้อบัญญัติเดิม             
ปี 2566 กระผมทราบมาว่าการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งก่อน ๆ การนำเอกสารเข้ามาประชุมมีแต่รายละเอียด
โครงการและยอดงบประมาณของเงิน ไม่ได้มีแบบที่ดำเนินการออกแบบและเอกสารประมาณรายค่าม าให้ 
เพราะฉะนั้นหากท่านมีโครงการที่จะต้องจัดทำหรือดำเนินการส่งมาให้กระผมเพื่อจะให้ให้กองช่างดำเนินการ
ออกแบบและประมาณราคาในการดำเนินงาน เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้พิจารณาตรวจสอบเอกสารได้ทัน
ระยะเวลานะครับ เพราะจะต้องดำเนินการของอนุมัติพิจารณาก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2565 หากท่านสมาชิก
มาแจ้งใกล้ระยะเวลาที่กำหนดจะดำเนินการเขียนแบบประมาณการราคาไม่ทันนะครับ เพื่อความรวดเร็วและ
ความละเอียดในการจัดทำเอกสารนะครับ ซึ่งท่านนายกได้หารือไว้ว่าปี พ.ศ. 2566 ท่านมีความคิดเห็นที่อยาก
ดำเนินการจัดซื้อที่ดินสำหรับขยายพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น การดำเนินการจัดซื้อที่ดินไม่
สามารถใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมได้ครับ มีวิธีการดำเนินการอยู่ 2 กรณี กรณีท่ีหนึ่ง จัดซื้อจากเงินเหลือ
จ่ายปลายปีงบประมาณ ซึ่งไม่สามารถรับรู้ได้ว่าจะมีงบประมาณที่เหลือหรือไม่  หากมีเงินเหลือจ่ายมากพอก็
สามารถที่จะดำเนินการจัดซื้อได้ดำเนินการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โดยขอจากสภาท้องถิ่น กรณีที่สอง หากเงิน
เหลือจ่ายปลายปีงบประมาณไม่มากพอก็จะต้องดำเนินการใช้งบประมาณประจำปี พอดำเนินการโดยใช้
งบประมาณประจำปีก็จะมีผลกระทบต่อการดำเนินการโครงสร้างพื้นฐาน ท่านนายกจึงอยากจะขอเสนอกับ
สภาท้องถิ่นว่าจะขอดำเนินการจ่ายงบประมาณประจำปีโดยการจ่ายขาดเงินสะสมได้หรือไม่ และนำงบปกติไป
จัดซื้อที่ดินแทน ที่กล่าวมาเป็นเพียงแนวคิดเบื้องต้นยังไม่ได้ดำเนินการปฏิบัติใด ๆ จึงขอนำเสนอเพื่อหารือหา
ข้อเสนอแนะว่าสมาชิกสภท้องถิ่นมีความเห็นเป็นเช่นไร กระผมขอฝากไว้ประมาณนี้ ขอบคุณครับ  

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย                   
เอกภาค จันทรา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
ม่อนปิ่น หมู่ที่ 12 ขออนุญาตหารือเรื่องการจัดซื้อที่ดิน สำหรับความคิดของกระผมหากครั้งนี้เรื่องของเงิน
เหลือจ่ายเป็นดังครั้งที่ผ่านมา กระผมคิดว่าน่าจะมีงบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อเพราะทุกครั้งมีเงินเหลือ
จ่ายงบประมาณเงินเหลือจ่ายนะครับ แต่ด้วยสถานะการณ์ในขณะนี้ไม่สามารถรับรู้ได้ว่าจะได้รับงบประมาณ
ครบถ้วนหรือไม่ หากเป็นไปตามที่ท่านปลัดได้กล่าวมาโดยที่ไม่มีงบประมาณในการดำเนินการ จะดำเนินการ
โดยใช้งบประมาณข้อบัญญัตินำเงินจากงบสะสมมาใช้แทนเรื่องของการใช้ในข้อบัญญัติอาจจะดำเนินก็ได้ครับ 
แต่เรื่องของเงินสะสมกระผมเชื่อว่ามีกฎระเบียบข้อบังคับ กระผมเชื่อว่าหากดำเนินการนำเงินข้อบัญญัติมาใช้
จ่ายเรื่องการจัดซื้อที่ดิน และนำเงินสะสมมาใช้แทนเงินข้อบัญญัติบางโครงการอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ เพราะว่าการนำเงินสะสมมาใช้งานมีความยากลำบากและมีระยะเวลาในการดำเนินงาน หากจะ
ดำเนินการโดยการนำเงินข้อบัญญัติมาใช้จะต้องทำความเข้าใจทั้งฝ่ายปกครองและประชาชนในตำบลเพ่ือความ
เข้าใจในทิศทางเดียวกันนะครับ หากเกิดไม่ได้โครงการของหมู่บ้านใดขึ้นมาสมาชิกสภาทั้งหมดจะต้องอธิบาย
ถึงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ประชาชนรับรู้ให้ได้นะครับ จะต้องดำเนินการประชุมหารือร่วมกับฝ่ายปกครอง
ประชาชนก่อนหากมีความเห็นตรงกันจึงจะดำเนินการได้ แต่หากมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันจะต้องกลับมา
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พิจารณาใหม่ว่าควรทำเช่นไรนะครับ เรื ่องของการจัดซื้อที่ดินเป็นเรื ่องที่ดีหากเงินเหลือจ่ายเหลือมากพอ
สำหรับนำมาจัดซื้อที่ดินได้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับ หากเงินเหลือจ่ายมีไม่มากพอกระผมก็เป็นกังวลเรื่องการใช้
งบประมาณในส่วนอื่นเช่นกันครับ จึงอยากให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้รับทราบก่อนจะ
ดำเนินการใด ๆ ขอบคุณครับ  

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านมณเทียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 

 นายมณเทียร  สมร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย                   
มณเทียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 ระเบียบวาระเรื่องอื่น ๆ กระผมมีอยู่
ประมาณสามเรื่อง เรื่องที่หนึ่ง โครงการไฟฟ้าโซล่าเซลล์บ้านป่าฮิ้นปี 2564 ดำเนินการไปถึงขั้นตอนใดแล้ว 
เรื่องท่ีสอง เรื่องของกู้ชีพกู้ภัยไปถึงขั้นตอนใดเรื่องของการพัฒนาปรับปรุงการทำงานที่จะให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และคณะผู้บริหารเข้าไปร่วมปฏิบัติงานดูแลการทำงานของศูนย์กู้ชีพกู้ภัยอยากจะทราบว่าจะดำเนินการเช่นไร 
เรื่องท่ีสาม เรื่องของน้ำท่วมที่มีการหารือว่าจะนำโครงการเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ในเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่นเดิม
ปี 2561 – 2565 ของบ้านป่าฮิ้นมีอยู่ 1 จุด ที่มีส่วนเกี่ยวกับน้ำท่วม เพราะว่าเป็นรางระบายน้ำที่ยังมีส่วนที่
ยังดำเนินการไม่เสร็จจุดที่มีน้ำท่วมตรงนั้นนะครับ ยังเหลือการดำเนินการอีก 40 – 50 เมตร และจะต้อง
ดำเนินการสร้างจุดกระจายน้ำจากรางระบายน้ำ ทุกครั้งที่น้ำท่วมเกิดจากน้ำที่ล้นลำคลองและเกิดจากน้ำที่มา
จากรางระบายน้ำทุกสายภายในหมู่บ้านจะไหลมายังจุดเดียวตรงจุดที่เกิดน้ำท่วมทุกปี ส่วนหนึ่งจะเกิดจากราง
ระบายน้ำที่น้ำจะไหลมารวมกันเพราะจุดที่น้ำท่วมเป็นพื้นที่ที่ต่ำจึงทำให้น้ำไหลลงมารวมกัน ณ ตรงจุดเดียว  
จึงเป็นโครงการเร่งด่วนซึ่งมีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งไม่ได้ระบุพิกัดจุดที่จะดำเนินการแต่ระบุรายละเอียด
เป็นภาพรวมของหมู่บ้าน หากท่านผู้บริหารเห็นชอบกระผมจะนำทุกท่านลงพื้นทีส่ำรวจจุดที่จะดำเนินการแก้ไข
และกระผมจะชี้แจงแต่ละจุดว่าควรดำเนินการแก้ไขเช่นไร จุดที่ควรดำเนินการแก้ไขที่สุดสำหรับความคิดเห็น
ของกระผมคือหน้าศาลาอาคารอเนกประสงค์อยากให้ดำเนินการระบายน้ำลงคลองตรงนั้น เพื่อไม่ให้น้ำไหลไป
รวมกัน ณ จุดเดียว ต้องลงพื้นที่ไปสำรวจด้วยตนเองถึงจะเห็นวิธีการแก้ไขปัญหานะครับ จากที่กล่าวมาหาก
สามารถดำเนินการได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดี แต่หากยังไม่สามารถดำเนินการได้ก็ไม่เป็นไรครับ งบประมาณปี 2566 
ขอให้ดำเนินการให้ด้วย เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นพ้ืนที่ที่น้ำจะไหลไปรวมกัน ณ จุดเดียวตรงนั้น ทำให้เกิดน้ำ
ขังจนเกิดเป็นน้ำท่วมและสร้างความเดือนร้อนนะครับ ขออนุญาตฝากไว้เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านบุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 1 

 นายบุญมา เรือนคำจันทร์ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่1 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
บุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 1 เรื่องความเดือดร้อนเร่งด่วนของ
หมู่ที่ 1 ตามที่ทุกท่านทราบหมู่ที่ 1 เป็นพื้นที่ราบลุ่มจึงทำให้เกิดน้ำขังจนเกิดเป็นน้ำท่วมนะครับ ซึ่งหากเกิด
เหตุการณ์น้ำท่วมหมู่ที่ 1 จะเกิดรุนแรงกว่าทุกหมู่บ้าน และเวลาที่น้ำลดก็ยังเกิดน้ำขังอยู่เป็นบางพื้นที่ทำให้
ประชาชนพ้ืนที่นั้นได้รับความเดือดร้อนเพราะไม่มีรางระบายน้ำในการระบาย กระผมจึงอยากเสนอโครงการ
เกี่ยวกับการจัดสร้างรางระบายน้ำในพื้นที่หนองเขียว ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2567 กระผมจึงอยาก
เสนอถ้าหากมีงบประมาณอยากให้ดำเนินการเร่งด่วนหากดำเนินการทันในปีงบประมาณนี้ก็อยากจะให้
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ดำเนินการทันทีนะครับ เพราะเกิดความยากลำบากหากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมอีกครั ้ง จึงอยากจะขอ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นช่วยเร่งดำเนินการโครงการสร้างรางระบายน้ำในพื้นที่หนองเขียวให้เป็น
โครงการเร่งด่วนในการจัดสร้าง หรือหากมีงบประมาณในส่วนใดที่สารมารถดำเนินการจัดทำได้ก็ขอให้
ดำเนินการให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ  

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านกลั่นกอง เชื้อคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 2 

นายกลั่นกอง เชื้อคำ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 2 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
กลั่นกอง เชื้อคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 2 ขออนุญาตสอบถามหารือ 3 ประเด็น 
ประเด็นที่หนึ่ง เรื่องของน้ำท่วมเมื่อวันก่อนของหมู่ที่ 2 น้ำจะไหลมาลงยังพื้นที่ของชาวบ้านซึ่งเป็นพื้นที่ที่
ชาวบ้านอยู่อาศัยทำให้เกิดน้ำขังและน้ำท่วมอยู่บริเวณนั้น เพราะเวลาน้ำหลากจะลง ณ พื้นที่บริเวณนั้น  
สถานที่เกิดเหตุบริเวณทางเข้าวัดตรงหน้าร้านซ่อมรถ เป็นพื้นที่ที่สมควรดำเนินการสร้างรางระบายน้ำที่สุด
เพราะน้ำจะได้ไหลไปตามเส้นทางของน้ำไหลไปลงยังแม่น้ำมาวนะครับ จึงอยากจะสอบถามว่าสามารถนำเข้าไว้
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้หรือไม่ครับ ประเด็นเรื่องที่สอง กระผมอยากจะขอให้รถที่ดำเนินการจัดเก็บขยะ
ให้เข้าไปเก็บขยะในเส้นทางบริเวณด้านหลังโรงสีสมคิด ชาวบ้านแจ้งมาว่าการจุดที่จะดำเนินการทิ้งขยะอยู่
บริเวณที่ไกลเกินไปและบางครั้งมีการทิ้งลงข้างทางทิ้งลงในลำคลองด้วย หากรถขยะสามารถดำเนินการเข้าไป
จัดเก็บได้ก็จะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นเป็นพื้นที่ที่ชาวไทใหญ่อาศัยอยู่มากกว่า 20 หลังคาเรือน 
ประเด็นเรื่องที่สาม เรื่องการจัดสร้างถนนของซอย 8 จากการที่ได้นำรถ JCB ไปปรับปรุงพื้นที่ ตอนนี้เกิดเป็น
หลุมเป็นบ่อเพราะเกิดจากฝนตกลงมานะครับ รถไม่สามารถเดินทางได้เพราะบริหารด้านล่างรถจะกระแทรก
กระทบกับพื้นผิวถนนที่เป็นหลุมบ่อนะครับ ซึ่งเป็นเรื่องเดือดร้อนของชาวบ้านบริเวณนั้นเพราะจะเข้าฤดูเก็บ
เกี่ยวผลผลิตแล้วจึงอยากให้ดำเนินการแก้ไขเร่งด่วนที่ซอย 8 ครับ ขออนุญาตเสนอไว้เท่านี้ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านบุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 นายบุญทา จันทรา , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
บุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตพูดคุยก่อนตอบประเด็นข้อสอบถามนะครับ 
ซึ่งตอนนี้องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นได้มีราชการเจ้าหน้าที่มาประจำคือ นายวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ซึ่งจะมาช่วยเรื่องเอกสาร ข้อกฎหมาย ระเบียบข้องบังคับ และงานต่าง ๆ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สำหรับเรื ่องของการเงินงบประมาณรายจ่ายรายรับต่าง ๆ ก็ได้            
ท่านอรุณี เปราะนาค หัวหน้าฝ่ายบัญชี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ย้ายเข้ามาช่วยดูแลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเรื่องของการเงิน อีกท่านหนึ่งท่านเกรียงไกร ทิพเนตร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ก็จะมาช่วยงาน
ธุรการ งานเกษตร งานกิจการสภา และยังมีความรู้เรื่องของงานด้านกีฬา นายกรู้สึกยินดีที่ได้ รับทั้ง 3 ท่าน         
เข้าร่วมปฏิบัติงานและมาช่วยกันพัฒนาตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตตอบประเด็นของหมู่ที่ 4 บ้านป่าฮิ้น ซึ่งบ้าน
ป่าฮ้ินจะเป็นในลักษณะน้ำเอ่อล้นจากรางระบายน้ำ จากการลงพ้ืนที่ไปตรวจสอบปัญหาที่พบเกิดขึ้นเป็นเพราะ
การสร้างรางระบายน้ำยังไม่สิ้นสุดเพราะงบประมาณในการดำเนินการยังไม่มี จึงทำให้น้ำไหลไปรวมอยู่ ณ         
จุดนั้น จึงเกิดน้ำขังทำให้เกิดน้ำท่วมตามมา ขออนุญาตรับเรื่องไปหารือกับท่านปลัดและเจ้าหน้าที่ในการ



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2565 วันศุกร์ ท่ี 27 เดือนพฤษภาคม 2565      49 

ดำเนินการแก้ไขปัญหาครับ สำหรับเรื่องของกู้ชีพกู้ภัย นายกได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกงานเข้าร่วมประชุม
และได้สอบถามเรื่องของกู้ชีพกู้ภัย นายกจึงได้สอบถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เหตุใดจึงไม่รับสายโทรศัพท์เวลามี    
ผู้ติดต่อขอความช่วยเหลือประสานเข้ามา นายกได้ดำเนินการสอบถามการปฏิบัติงานแต่ละวันเจ้าหน้าที่ท่านใด
อยู่ประจำวันไหนดำเนินการสอบถามเป็นขั้นตอนถึงรายละเอียดทั้งหมด ซึ่งนายกได้ดำเนินการให้หัวหน้าส่วน
ราชการเข้าไปดำเนินการดูแลควบคุมความเรียบร้อยในการทำงานของงานกู้ชีพและได้ดำเนินการตักเตือนถึง
เรื่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยทุกคนว่าหากเกิดปัญหาเหตุการณ์เช่นนี้อีกจะดำเนินการเลิกจ้าง
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดและเลิกจ้างเจ้าหน้าที่ที่เพิกเฉยในการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนต่อไป  สำหรับ
เรื่องของไฟฟ้าโซล่าเซลล์บ้านป่าฮ้ิน ได้ดำเนินการหารือกับผู้อำนวยการกองช่าง จึงอยากจะขอให้ผู้อำนวยการ
กองช่างเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ ขอบคุณครับ  

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านนภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

  นายนภนัย จันทะการ , ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
นภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตชี้แจงสำหรับเรื่องของ
ไฟฟ้าโซล่าเซลล์บ้านป่าฮิ้น หมู่ที ่ 4 ตอนนี้ดำเนินการเรื ่องของการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ดำเนินการตามข้ันตอนไปยังกองคลัง ขั้นตอนต่อไปเป็นการจัดหาผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการต่อไป ขอบคุณครับ  

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรื่องของงานกู้ชีพกู้ภัยที่ท่านมณเทียร  สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 ได้กล่าวมา 
อยากให้ดำเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่หัวหน้าส่วน เข้าไปกำกับดูแลและอยากจะให้ดำเนินการส่ง
เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของงานกู้ชีพกู้ภัยไปทำการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ และอยากให้ได้รับ
ใบประกาศว่าดำเนินการผ่านการอบรมมีความรู้ที่พร้อมใช้งานมีใบรับรองว่าเป็นผู้ที่พร้อมและมีความรู้ในการ
ปฏิบัติ เพื่อผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่และความสบายใจของประชาชนด้วยนะครับ เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ
การช่วยเหลือชีวิตคนจึงอยากจะฝากให้ท่านนายกให้ความสำคัญเป็นพิเศษของเรื่องงานกู้ชีพกู้ภัยนะครับ             
อีกประเด็นหนึ่งของท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 คือ ปัญหาเรื่องของน้ำท่วม        
ซึ่งเกิดจากน้ำสองสายไหลมารวมกันตรงจุดเดียวทำให้เกิดน้ำท่วม จึงอยากจะสอบถามท่านนายกจะมีแนว
ทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาเช่นไร เรียนเชิญท่านบุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 นายบุญทา จันทรา , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
บุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น กระผมจะดำเนินการให้ผู้อำนวยการกองช่างและ
เจ้าหน้าที่ของกองช่างลงไปสำรวจเพื่อหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาให้ เพราะตอนนี้หารือกันก็ไม่เห็ นพื้นที่จริง 
จึงขอรับปัญหานี้ไปให้กองช่างดำเนินการลงพื้นที่ให้เห็นพ้ืนที่จริงจะได้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ขอบคุณครับ 

 นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุกิน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
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 นายสวัสดิ์ สุกิน , เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
สวัสดิ์ สุกิน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตเพิ่มเติมเรื่องของงานกู้ชีพกู ้ภัย      
ซึ่งการประชุมครั้งก่อนท่านนายกได้กล่าวว่าจะดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือให้เข้าไปดูแลการปฏิบัติงาน
ของงานกู้ชีพกู้ภัย เพราะสมาชิกสภาท้องถิ่นบางท่านได้เข้าร่วมการอบรมการเป็นจิตอาสามาเรียบร้อยแล้ว 
กระผมจึงอยากเสนอให้สมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการอบรมมาแล้วให้เป็นคณะกรรมการร่วมในการบริหารงาน
ของงานกู้ชีพกู้ภัยสำหรับความคิกเห็นของกระผมนะครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านมณเทียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 

 นายมณเทียร  สมร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย                   
มณเทียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 ขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมเรื่องราง
ระบายน้ำ หากทุกท่านจะเข้าบ้านป่าฮ้ินโดยเส้นทางจากบ้านเด่นชัยมาท่านจะเห็นรางระบายน้ำทั้งสองข้างทาง 
ทางซ้ายจะลงไปตามเส้นทางลงไปยังบริเวณสนามหญ้าเทียม แต่ทางด้ายขวาจะมาน้ำไหลมาบรรจบกันจะทำให้
ไหลไปยังซอย 2 ซอย 3 ลงไปยังคลองส่งน้ำ ความคิดเห็นของกระผมอยากจะให้รางระบายน้ำด้านขวาจะไหล
ตั้งแต่บ้านเด่นชัยไปบรรจบยังคลองส่งน้ำ กระผมอยากจะของให้ดำเนินการตัดผ่านถนนให้น้ำไหลลงมายัง
ด้านซ้ายแทน เปลี่ยนเส้นทางไม่ให้น้ำไหลลงไปยังด้านขาวทั ้งหมดกระผมคิดว่าน่าจะช่วยได้บ้างนะครับ 
เพราะว่าน้ำไหลลงมาตรวจุดนั้นมากจึงอยากให้น้ำไหลไปกระจายยังจุดอื่นเพื่อช่วยระบายครับ เรื่องของงาน    
กู้ชีพกู้ภัยกระผมอยากให้หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เป็นผู้ตอบประเด็นนี้ดีกว่า เพราะ
ท่านหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นได้เข้าร่วมการประชุมกู้ชีพกู้ภัยสัญจร จึงอยาก
สอบถามว่าเรื่องของงานกู้ชีพกู้ภัยจะมีการอบรมหรือแนวทางเป็นเช่นไรต่อไป ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านวรัญญา เปาริบุตร หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ชี้แจ้งรายละเอียดครับ 

นางสาววรัญญา เปาริบุตร , หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน ดิฉันนางสาว               
วรัญญา เปาริบุตร หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สำหรับประเด็นเรื่องของงานกู้ชีพกู้ภัย 
ท่านนายกได้ดำเนินการเรียกประชุมพนักงานทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นเพ่ือเรียกประชุม
ทั้งหมด ซึ่งการประชุมครั้งนั้นชุดที่ 2 ไม่ได้มาปฏิบัติงานหรือออกเวรรักษาการณ์ จะเป็นชุดที่ 1 เข้ามาร่วมการ
ประขุมแทน แต่หัวหน้าชุดที่ 2 ก็ได้เข้ามาร่วมประชุม ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของการรับโทรศัพท์เข้ามายัง
ศูนย์กู้ชีพจะเป็นชุดที่ 2 อยู่เวรรักษาการณ์เป็นผู้รับโทรศัพท์ ซึ่งทั้ง 2 ชุด ได้รับนโยบายและได้รับคำตักเตือน
ถึงเรื่องการทำงานการปฏิบัติงาน ซึ่งทั้ง 2 ชุดก็พร้อมที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น สำหรับ
เจ้าหน้าที่ท่ีรับโทรศัพท์วันเกิดเหตุดิฉันได้ดำเนินการเรียกเข้ามาหารือถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนว่าเป็นเช่นไร และได้
กล่าวตักเตือนถึงเรื่องการรับโทรศัพท์ การประสานงาน การปรับปรุงพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสม และ
เจ้าหน้าที่ท่านนั้นพร้อมที่จะปรับปรุงตัวเองจะไม่ทำพฤติกรรมเช่นนั้นอีก จึงให้ดำเนินการให้จัดทำบันทึก
รายงานหัวหน้างานและท่านนายกเป็นลำดับต่อไป สำหรับการอบรมเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
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ม่อนปิ่น เป็นจ้างเหมาบริหารไม่สามารถที่จะดำเนินการส่งชื่อให้เข้ารับการอบรมได้  พนักงานจำนวน 8 ท่าน    
มีเพียง 1 ท่านที่เป็นพนักงานจ้างทั่วไป จึงมีเพียง 1 ท่านที่สามารถเข้าร่วมการอบรมและสามารถเบิกค่า
เดินทางไปอบรมได้ สำหรับท่านอื่นไม่สามารถดำเนินาการไปอบรมได้ ซึ่งท่านนายกมีนโยบายที่จะเปิดสอบ
ให้กับพนักงานกู้ชีพ จำนวน 4 ตำแหน่ง เพื่อให้สามารถเข้าร่วมการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถของ
เจ้าหน้าที่และอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ต่อไป ขอบคุณค่ะ  

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 

 นางสุกัญญา มะลิแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6   
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข ้าร ่วมการประชุมทุกคน ดิฉ ันนาง                       
สุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 เรื่องของงานกู้ชีพกู้ภัย หากให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมดูแลจะเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะ ขอบคุณค่ะ 

 นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
สำหรับความคิดเห็นของกระผมก็อยากให้มีสมาชิกสภาหรือคณะผู้บริหารเข้าไปเป็นคณะกรรมการร่วมช่วยดูแล
จัดระเบียบการทำงานต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพ่ือการอำนวยความสะดวก
ให้เจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ ขอให้ท่านนายกตอบข้อสอบถามของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
หมู่ที่ 1 เรียนเชิญท่านบุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 นายบุญทา จันทรา , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
บุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สำหรับหมู่ที่ 1 เรื่องของน้ำท่วม หากมีการประชุม
ภายในหมู่บ้านของหมู่ที่ 1 นายกขออนุญาตเชิญนายกเข้าร่วมประชุมด้วยนายกจะเข้าไปหารือแนวทางการ
แก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพราะประชาชนในพื้นที่รู้ปัญหาดีที่สุดหากทำการหารือเพียงการ
ประชุมแห่งนี้ก็อาจรับรู้ความต้องการไม่ครบถ้วน จึงอยากจะขอให้เชิญหากมีการประชุมในครั้งใดให้เรียนเชิญ
เข้าประชุมภายในหมู่บ้านเพ่ือเข้าไปรับฟังถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ได้หรือไม่ครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านบุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 1 

 นายบุญมา เรือนคำจันทร์ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่1 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
บุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 1 ขออนุญาตท่านประธานเพิ่มเติม 
รางระบายน้ำเวลาน้ำไหลลงไปยังรางจะไม่มีที่ระบายน้ำออกนะครับ ซึ่งโครงการที่จะดำเนินการขยายราง
ระบายน้ำอยู ่ในแผนพัฒนาปี 2567 กระผมจึงอยากจะขอในเปลี่ยนแปลงเป็นของปี 2565 เพื ่อจะได้
ดำเนินการให้รวดเร็วกว่าเดิม อยากจะสอบถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ครับ หรือมีงบประมาณอื่นที่สามารถเร่ง
ดำเนินการก่อสร้างให้ก่อนได้ ก็ขอให้เร่งดำเนินการให้ด้วยนะครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
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นายวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ , ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย              
วรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น งบประมาณที่โอนเข้ามา ณ ตอนนี้ คือ
งบประมาณเงินสำหรับหมวดซ่อมแซม และอีกหมวดก็คือหมวดการปรับปรุงของกองช่าง ซ่อมแซมคือการทำให้
เหมือนเดิม ปรับปรุงคือการดำเนินการให้ดีขึ้น แต่งบประมาณที่มีนั้นมีงบประมาณที่น้อยครับ จากที่กระผมได้
ทำการหารือกับหันหน้าท้องถิ่นจังหวัดน่านเรื่องของน้ำท่วม ท่านจึงเสนอว่าให้ดำเนินการประกาศเพ่ิมเติมไปอีก
ครั้งหนึ่งไม่ต้องรอให้เกิดเหตุ เพราะฉะนั้นกระผมจะขอความกรุณาท่านสมาชิกสภาท้องถิ่นดำเนินการเขียน
รายงานการบันทึกเพื่อส่งไปอำเภอ ไปจังหวัด และให้ระบุ วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ ณ จุดใด พื้นที่ได้รับ
ผลกระทบเช่นไร พอเสร็จเรียบร้อยกระผมจะขอประกาศเกิดเหตุภัยพิบัติเพิ่มเติมเข้าไป จังหวัดจะดำเนินการ
ประกาศหรือไม่นั ้นไม่สำคัญ เพียงแค่ดำเนินการจัดทำบันทึกรายงานขอความช่วยเหลือเข้าไปก็ถือว่าได้
ดำเนินการรายงานไปยังจังหวัดเรียบร้อยแล้วครับ สำหรับความช่วยเหลือที ่ดีที ่สุดคือการเรียกประชุม
คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนและดำเนินการแจ้งเหตุไปว่าได้รับผลกระทบเช่นไร และต้องการความ
ช่วยเหลือเช่นไร พอรายงานเรียบร้อยให้กลับมาตรวจสอบในแผนพัฒนาท้องถิ่นหากมีบรรจุไว้ก็สามารถ
ดำเนินการได้ทันทีครับ หากไม่มีก็ต้องดำเนินการขอปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยเร่งด่วนและดำเนินการขอ
จ่ายขาดเงินสะสม เป็นวิธีการที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดในการเร่งดำเนินการช่วยเหลือ เป็นคำแนะนำจาก
ท้องถิ่นจังหวัดน่าน กระผมจึงอยากจะนำเรียนให้สมาชิกสภาท้องถิ ่นที่หมู่บ้านท่านได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์น้ำท่วมที่ดำเนินการประกาศไม่ทันให้ดำเนินการไปเขียนบันทึกรายงานให้กระผมด้วยนะครับ เพ่ือจะ
ได้เร่งดำเนินการส่งเรื่องไปยังจังหวัดให้ครับ สำหรับเรื่องของการจ่ายขาดเงินสะสมก็จะต้องดำเนินการหารือกับ
ท่านนายกว่าเห็นสมที่จะเสนอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาหรือไม่ เพราะว่าผู้ที่จะดำเนินการขอเสนอญัตติเป็นท่าน
นายกเสนอนะครับ จึงอยากจะสอบถามสมาชิกสภาทุกท่านว่าเห็นด้วยกับแนวความคิดนี้หรือไม่ ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านบุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 นายบุญทา จันทรา , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
บุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สำหรับหมู่ที่ 1 สำหรับหมู่ที่ 2 น้ำท่วมขังบริเวณหน้า
ร้านซ่อมรถทางเข้าวัด ขออนุญาตให้ผู้อำนวยการกองช่างลงพื้นที่สำรวจว่าควรดำเนินการแก้ไขเช่นไร สำหรับ
เรื่องของการจัดเก็บขยะซอยหลังโรงสีสมคิดนายกขอให้ดำเนินการประชุมลงประชาคมเรื่องข้อตกลงของการทิ้ง
ขยะของหมู่บ้าน หากประชาชนผู้นำพร้อมดำเนินการประชุมประชาคมเมื่อไหร่นายกจะขอเข้าร่วมการประชุม
เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหาด้วย ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านสุทธิพร สุภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3 

 นายสุทธิพร สุภา , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
สุทธิพร สุภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่ 3 สำหรับหมู่ที ่ 3 กระผมได้หารือกับ
ผู้อำนวยการกองช่างในเบื้องต้นแล้ว ซึ่งเป็นปัญหาเรื่องของน้ำหลากและทางกองช่างจะดำเนินการลงพื้นที่



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2565 วันศุกร์ ท่ี 27 เดือนพฤษภาคม 2565      53 

สำรวจเพื่อดำเนินการแก้ไขให้หารือเบื้องต้นเรียบร้อยครับ ซึ่งอยากจะดำเนินการก่อสร้างประ ตูปิดเปิดราง
ระบายน้ำที่หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หากเกิดน้ำไหลมาในปริมาณที่เยอะก็จะดำเนินการมาปิด
เพ่ือไม่ให้น้ำไหลเข้ายังรางระบายน้ำจนเกิดน้ำท่วมขังครับ ซึ่งจะการหารือทางกองช่างจะดำเนินการนำเรื่องเข้า
ไปหารือกับคณะผู้บริหารว่าควรจะใช้งบประมาณในส่วนใดแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นเรื่องที่เร่งด่วนและสร้างความ
เดือดร้อนอีกเรื่องหนึ่งให้กับของหมู่ที่ 3 ได้ดำเนินการหารือเบื้องต้นเรียบร้อยครับ  อีกประเด็นหนึ่ง เรื่องของ
สะพานเชื่อมหมู ่ที ่ 3 และหมู่ที ่ 4 ที่ได้หารือว่าจะได้งบจากงบจ่ายขาดเงินสะสม จึงอยากจะฝากหากมี
งบประมาณส่วนใดดำเนินการได้ก็ขอฝากให้ดำเนินการให้ด้วย เพราะกองช่างได้ดำเนินการสำรวจเรียบร้อยแล้ว 
อีกประเด็นหนึ่ง ชาวบ้านได้สอบถามว่าศาลาฌาปนสถานที่ประชาชนทั้ง 5 หมู่บ้าน ไดด้ำเนินการใช้ร่วมกันนั้น 
ได้ดำเนินการรายละเอียดต่าง ๆ ได้ถึงขั้นตอนใดแล้วครับ ขอบคุณครับ  

 นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านอินทร บัวคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 5 

  นายอินทร บัวคำ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 5 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
อินทร บัวคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 5 จากที่ได้ปรึกษาหารือกับคณะผู้บริหาร
เกี่ยวกับเรื่องของคอสะพานหมู่ที่ 5 กระผมอยากให้ดำเนินการซ่อมแซมเป็นโครงการเร่งด่วนนะครับ ทำยังไงที่
จะไม่ให้น้ำไหลออกมาตรงคอสะพาน จึงอยากจะให้ดำเนินการซ่อมแซมไม่ให้น้ำไหลออกมาตรงคอสะพานตรง
จุดนั้น จากการสังเกตทุกวันกระผมคิดว่าตรงที่น้ำไหลออกมานั้นจะยิ่งรรุนแรงและยิ่ง แย่ขึ้นเรื่อย ๆ นะครับ 
หากปล่อยไว้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งทำลายคอสะพานไปเรื่อย ๆ จึงอยากให้ดำเนินการซ่อมแซมเพื่อไม่อยากให้เกิด
ความรุนแรงและเสียหายในวันข้างหน้า จึงอยากจะฝากให้ดำเนินการแก้ไขให้ด้วยครับ อีกประเด็นหนึ่ง         
เรื่องของไฟกิ่งสาธารณะตรงจุดที่ยังไม่มีติดตั้งอยากให้ดำเนินการเพิ่มเติมเข้าไป เพราะได้มีประชาชนสอบถาม
มาที่ได้หารือไปเมื่อไหร่จะดำเนินการให้ หากมีงบประมาณกระผมก็ขอฝากคณะผู้บริหารด้วย อีกประเด็นหนึ่ง 
เรื่องของโครงการปี 2565 ไม่ทราบว่าได้ดำเนินการโครงการไปถึงขั้นตอนใดและดำเนินการเช่นไรแล้วบ้าง    
ขออนุญาตเรียนสอบถามเท่านี้ครับ ขอบคุณครบั 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 

 นางสุกัญญา มะลิแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6   
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข ้าร ่วมการประชุมทุกคน ดิฉ ันนาง                       
สุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 เรื่องของไฟกิ่งสาธารณะเช่นเดียวกัน 
ไม่ทราบว่าได้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนใดแล้ว เพราะหมู่ที่ 6 ตรงสะพานค่อนข้างมืดไม่มีไฟส่องสว่างนะคะ       
ครั ้งก่อนได้มีเจ้าหน้าที ่ลงไปติดตั ้งให้แต่ไม่ได้แจ้งให้กับฝ่ายปกครองและสมาชิกสภาจึงทำให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนในการติดตั้ง จึงอยากจะฝากคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหากจะดำเนินการลงพ้ืนที่ทุกงาน
ของให้แจ้งฝ่ายปกครองสมาชิกสภาเพื่อเข้าไปดูการทำงานร่วมกันท่านด้วย เพื่อความไม่คลานเคลื่อนในการ
ปฏิบัติงาน แต่ตอนนี้อยากให้คณะผู้บริหารดำเนินการติดตั้งไฟกิ่งส่องสว่างตรงสะพานให้ด้วย หากท่านไปผ่าน
ไปยังเส้นทางนั้นท่านจะรับรู้ได้ว่ามันมืดไม่มีไฟส่งสว่างและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะ ขอบคุณค่ะ 
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นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านบุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 นายบุญทา จันทรา , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
บุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สำหรับหมู่ที่ 3 เรื ่องของรางระบายน้ำคงจะต้อง
ดำเนินการโดยใช้งบซ่อมแซมในการดำเนินงาน สำหรับเรื่องของสะพานเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 4     
คงจะต้องนำเข้าบรรจุไว้ในข้อบัญญัติเพ่ือเป็นงบประมาณที่สูงในการดำเนินงาน จึงขอเสนอให้นำเข้าข้อบัญญัติ
โดยการจ่ายขาดเงินสะสมในการดำนเนินงานและจะเสนอเข้ามายังการประชุมสภาท้องถิ่นอีกครั้ง  สำหรับ
ประเด็นเรื่องของศาลาฌาปนสถาน ถึงขั้นตอนการเขียนแบบแปลนเรียบร้อยแล้วรอการประกาศ และได้มีการ
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงแบบแปลนเพ่ือความเหมาะสมเล็กน้อยเพ่ือให้เกิดความสะดวกสบายแก่ประชาชนที่มาใช้
สถานที่แห่งนั้น ขออนุญาตตอบเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ , ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย              
วรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตตอบเพ่ิมเติมในส่วนของโครงการ 
กระผมได้กำชับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของโครงการที่ยังค้างดำเนินการตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปี 2565 นั้น 
กระผมจะให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีนี้จะไม่มีการกันเงินงบประมาณไปยังปีถัดไปอีก ซึ่งกระผมได้กำชับ
และได้หารือกับทางผู้อำนวยการกองช่างว่าอย่างน้อยในหนึ่งสัปดาห์จะต้องดำเนินโครงการ 4 – 5 โครงการ 
ดำเนินการเช่นการประมาณราคา การออกแบบ จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จและส่งไปยังกองคลังเพ่ือ
ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป กระผมจะให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2565 จะไม่มีการกันเงินงบประมาณ
ในปีถัดไปเพื่อความเป็นระเบียบของการดำเนินงานต่อไป จึงอยากจะขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาทุกท่าน
เพราะจะมีการดำเนินโครงการเยอะมากในช่วงนี้  สำหรับเรื่องของไฟกิ่ง กระผมอยากทราบว่าแต่ละหมู่บ้าน
ดำเนินกการส่งการกำหนดจุดมาแล้วหรือไม่ครับ หากยังขอให้ดำเนินการแจ้งให้ด้วยและจะให้เจ้าหน้าที่ลงไป
สำรวจ จึงจะกลับมาตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่มีพร้อมหรือไม่ หากมีอุปกรณ์พร้อมก็จะดำเนินการติดตั้งให้ในแต่ละ
พ้ืนที่ต่อไป ถ้าหากอุปกรณ์ยังไม่พร้อมจะได้เร่งดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ให้ครับ ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรื่องของไฟกิ่งกระผมขอรบกวนสมาชิกสภาทุกหมู่บ้านดำเนินการกำหนดจุดมาให้เจ้าหน้าที่ใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง 
ให้ไปดำเนินการสำรวจมาใหม่และนำมาส่งให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบใหม่อีกครั้ง เพื่อความชัดเจนและความ
ละเอียดมากกว่าเดิมนะครับ เรียนเชิญท่านสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
หมู่ที่ 6 

 นางสุกัญญา มะลิแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6   
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข ้าร ่วมการประชุมทุกคน ดิฉ ันนาง                       
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สุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 เรื่องของการกำหนดจุดติดตั้งไฟฟ้า 
ตอนนี้ได้มีการส่งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นเรียบร้อยทุกหมู่บ้านแล้วนะคะ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านอธิป ภัทรบรรพต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 นายอธิป ภัทรบรรพต , รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย                   
อธิป ภัทรบรรพต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หากท่านสมาชิกได้ดำเนินการส่งเอกสารกำหนด
จุดการติดตั้งไฟกิ่งมาเรียบร้อยแล้ว ทางคณะผู้บริหารจะดำเนินการติดตามงานให้ทันทีครับ ขอบคุณครับ 

 นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุกิน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 นายสวัสดิ์ สุกิน , เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
สวัสดิ์ สุกิน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตเพิ่มเติมเรื่องของไฟกิ่ง อยากให้ท่าน
สมาชิกเห็นใจเพราะตอนนี้มีการเร่งดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตำบลม่อนปิ่น และการดำเนินงานของ
เจ้าหน้าที่กำลังเริ่มดำเนินการจัดเก็บเสาไฟฟ้านะครับ ต้องดำเนินการจัดเก็บไว้ก่อนจึงจะมาตรวจสอบจำนวน
ของแต่ละหมู่บ้านว่ามีจำนวนเท่าไหร่ และจะต้องดำเนินการลงพื้นที่จริงเพื่อดูสถานที่และปรึกษาถึงหลักการ
ความจำเป็นว่าควรจะดำเนินการติดตั้งตรงจุดใดก่อนที่มีความต้องการเร่งด่วนจริง ๆ เพราะว่าบางพ้ืนที่เสี่ยงต่อ
การเกิดอันตรายนะครับ จึงขอความกรุณาท่านสมาชิกเห็นใจในการดำเนินงานเรื่องของไฟกิ่งด้วย ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านบุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 นายบุญทา จันทรา , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
บุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สำหรับหมู่ที่ 6 เรื่องของน้ำไหลออกมาจากคอสะพาน 
ขออนุญาตให้ผู้อำนวยการกองช่างเป็นผู้ชี้แจงประเด็นนี้ครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กระผมขออนุญาตตอบเรื่องของคอสะพานของหมู่ที่ 5 วันก่อนที่ได้ดำเนินการสำรวจเรื่องของไฟสัญญาณเตือน
และสำรวจในเรื่องต่าง ๆ กระผมก็ได้ร่วมสำรวจกับหัวหน้าช่างและท่านได้กล่าวว่าตอนนี้เรื่องของคอสะพาน
ของหมู่ที่ 5 ท่านได้ดำเนินการบรรจุไว้ในโครงการของท่านเรียบร้อยแล้วและจะเร่งดำเนินการแก้ไขให้นะครับ         
โดยจะดำเนินการปรับเปลี่ยนกระแสน้ำใหม่ไม่ให้ ไหลไปยังคอสะพานอีก เพราะเรื่องนี้จะเป็นหน้าที ่ของ         
กรมทางหลวงในการจะดำเนินการครับ เรียนเชิญท่านอธิป ภัทรบรรพต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่น ตอบเพิ่มเติมของโครงการหมู่ที่ 5 
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 นายอธิป ภัทรบรรพต , รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย                   
อธิป ภัทรบรรพต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สำหรับโครงการของหมู่ที่ 5 โครงการปรับปรุง
อาคารอเนกประสงค์กำลังประมาณการราคากลางครับ ซึ่งกำลังดำเนินการประมาณราคาและจะดำเนินการ
เป็นขั้นตอนต่อไป ขอบคุณครับ 

 นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุกิน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 นายสวัสดิ์ สุกิน , เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
สวัสดิ์ สุกิน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรื่องของการสร้างเมรุของบ้านบริวาร หมู่ที่ 5 
ตอนนี้การออกแบบได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนของการกำหนดราคากลางงบประมาณอยู่ที่ 
900,000 กว่าบาท ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านสุรพัศ วรรณะศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7 

  นายสุรพัศ วรรณะศรี , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
สุรพัศ วรรณะศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7 สำหรับกระผมอยากจะสอบถามเรื่อง
ของการสร้างเมรุของบ้านห้วยจะนุในงบประมาณปี 2565 หากไม่สามารถดำเนินการได้ขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดมาเป็นการจัดสร้างท่อลอดเหลี่ยมได้หรือไม่ครับ เพราะชาวบ้านประชาชนมีความต้องการและมี
เกิดความเดือดร้อนจริงทุกปี จึงอยากจะสอบถามว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 8 

 นายสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 8 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
สมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 8 ประเด็นที่หนึ่ง เรื่องเตาเผาขยะ
ของหมู่ที่ 8 ตอนนี้พร้อมดำเนินการใช้งานแล้วและได้ดำเนินการพิธีส่งมอบเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565  
ในฐานะตัวแทนของหมู่บ้านต้องขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่นผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่ได้เห็นความสำคัญในครั้งนี้ครับ แต่จะขอให้รถ JCB เข้าไปดำเนินการปรับปรุง
ถนนทางเข้าและขอหินคลุกเพื่อปรับปรุงทางเข้าให้ด้วยครับ เพื่อความสะดวกในการเข้าไปยังพื้นที่ดำเนินงาน 
ประเด็นเรื่องที่สอง เมื่อวันที่ 18 และวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ได้เกิดเหตุอุทกภัยทำให้หมู่ที่ 8 ได้รับความ
เสียหาย ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือผนังกั้นน้ำข้างอาคารอเนกประสงค์เกิดทรุดตัวลง อยากให้คณะผู้บริหารช่วย
แก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้น เพราะตอนนี้เกิดการทรุดตัวค่อนข้างหนักขอให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน 
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เพราะกลัวตัวอาคารอเนกประสงค์จะทรุดตัวลงมาด้วยนะครับ จึงอยากให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งดว่น 
กระผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

 นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านพิจิตร บัวผัน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 นายพิจิตร บัวผัน , เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
พิจิตร บัวผัน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
หมู่ที่ 9 กระผมขอปรึกษาหารือเรื่องของงบประมาณไฟกิ่ง จำนวน 5,000,000 กว่าบาท ในงบประมาณปี 
2570 กระผมอยากจะหารือว่าหากดำเนินการติดตั้งเป็นพื้นที่ไปโดยที่ไม่ได้ดำเนินการครั้งเดียวให้สิ้นสุดจะได้
หรือไม่ครับ เพราะหากดำเนินการในครั้งเดียวให้แล้วเสร็จกระผมหวั่นวิตกว่ากลัวปี 2570 จะไม่ได้ดำเนินการ 
กระผมจึงอยากจะสอบถามว่าดำเนินการเป็นจุดเป็นพื้นที่ไปได้หรือไม่ เพราะหากดำเนินการเช่นนี้การใช้
งบประมาณก็จะใช้งบประมาณท่ีน้อยกว่าการดำเนินการเพียงครั้งเดียว พอจะดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ให้ดำเนินการเป็นจุดเป็นพื ้นที ่ไปได้หรือไม่ครับ ประเด็นที ่สอง เรื ่องของการสร้างถนนงบประมาณ 
2,000,000 กว่าบาทเช่นเดียวกัน กระผมจึงอยากเสนอเช่นเดียวกับไฟกิ่งว่าสามารถดำเนินการเป็นจุดเป็น
พื้นที่ไปได้หรือไม่ โดยการกำหนดจุดสร้างที่เป็นจุดไปไม่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในครั้งเดียว จึงอยาก
สอบถามว่าทั้งสองโครงการสามารถแยกเป็นพ้ืนที่เป็นจุดในการดำเนินงานได้หรือไม่ ขอบคุณครับ  

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านบุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 นายบุญทา จันทรา , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
บุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สำหรับหมู่ที่ 7 เรื่องของการก่อสร้างเมรุบ้านห้วยจะนุ 
เกิดปัญหาที่ว่าเป็นพ้ืนที่ของกรมป่าไม้ซึ่งไม่สามารถทำได้ หากจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงก็จะต้องนำเข้าในการ
ประชุมสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาเปลี่ยนแปลง รายละเอียดเพิ่มเติมของให้ผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงต่อไปครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านนภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

  นายนภนัย จันทะการ , ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
นภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สำหรับการก่อสร้างเมรุบ้านห้วยจะนุ 
งบประมาณท่ีใช้จะเป็นงบประมาณเหลือจ่ายที่ได้ตั้งใหม่ พ้ืนที่ที่สำรวจทั้งหมดเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้ โดยรอบ
จะเป็นในลักษณะมีต้นไม้โดยรอบระยะทางห่างจากวัดประมาณ 300 เมตร ไม่มีสภาพของบ้านเรือนในพื้นที่ 
เรื่องของแบบแปลนได้ดำเนินการออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากชาวบ้านในหมู่บ้านมีความต้องการที่จะ
ดำเนินการก่อสร้างจริงจะต้องดำเนินการทำหนังสือขอจัดสร้างเมรุไปยังกรมป่าไม้ ตามมาตรา 15 ซึ่งจะมี
รายละเอียดค่อนข้างมากในการใช้ยื่นเอกสารของจัดสร้างและจะได้ดำเนินการสร้างเมื่อไหร่ไม่สามารถรู้ได้  
เพราะจะต้องของไปยังส่วนกลางของกรมป่าไม้อีกครั้งหนึ่งครับ แต่หากมีความต้องการที่จะดำเนินการขอ
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เปลี่ยนแปลงเป็นท่อลอดเหลี่ยมหมู่บ้านจะต้องดำเนินการประชาคมขอมติที่ประชุมและทำการส่งเสนอเข้ามา
ตามระเบียบครับ สำหรับสถาท่ีที่จะดำเนินการสร้างท่อลอดเหลี่ยมกระผมได้ลงพ้ืนที่สำรวจร่วมกับท่านสมาชิก
เรียบร้อยแล้วซึ่งได้ดำเนินการจัดเตรียมโครงการไว้ให้แล้วครับ ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ , ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุ มทุกคน กระผมนาย              
วรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตตอบ ระเบียบรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
แก้ไขปี 61 หากเป็นโครงการปี 2565 ขออนุญาตเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้ดำเนินการจัดสร้าง สามารถขอ
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงได้ โดยให้ท่านนายกเสนอญัตติเปลี่ยนแปลงจากโครงการก่อสร้างเมรุมาเป็นโครงการ
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สำหรับปีงบประมาณ 2565 นะครับ แต่ถ้าหากสำหรับโครงการปี 2564 ที่ทำการกัน
เงินงบประมาณเอาไว้นั้น ระเบียบข้อที่ 59 คือไม่สามารถดำเนินการได้ครับ รายละเอียดกล่าวไว้ว่าหากจะ
ดำเนินการสร้างเมรุก็จะต้องสร้างเมรุเท่านั้น สำหรับระเบียบข้อที่ 59 หากเอาระเบียบหารือกันงบประมาณ
ตั้งแต่ป ี2564 ลงไปได้สามารถเปลี่ยนแปลงใด ๆ ได้ครับ ขอบคุณครับ 

 นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุกิน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 นายสวัสดิ์ สุกิน , เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
สวัสดิ์ สุกิน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สำหรับเรื่องการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมของ  
หมู่ที่ 7 ขอดำเนินการโดยใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมแทนนะครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ , ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุ มทุกคน กระผมนาย              
วรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น สำหรับหมู ่ที ่ 8 กระผมขอฝากทาง
ผู้อำนวยการกองช่างไปสำรวจและดำเนินการแก้ไขเรื ่องของอาคารอเนกประสงค์ที่กำลังจะทรุดตัวก่อน          
โดยใช้งบซ่อมแซมในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน แต่สำหรับเรื่องของการวางกล่องเกเบี้ยนอาจจะต้องรอ
เพราะเป็นงบประมาณท่ีสูงในการดำเนินการจัดทำ แต่เรื่องของการใช้งบซ่อมแซมเพ่ือแก้ไขปัญหากระผมจะให้
ผู้อำนวยการกองช่างไปสำรวจอีกครั้งหนึ่งครับ  

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านบุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
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 นายบุญทา จันทรา , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
บุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สำหรับทางเข้าอาคารเตาเผาขยะนายกจะให้พนักงาน
ดำเนินการใช้รถ JCB เพื่อเข้าไปปรับปรุงแก้ไข และจะให้นำหินไปลงเพื่อแก้ไขปัญหาทางเข้าให้สามารถเข้าได้
สะดวกยิ่งขึ้น  

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ , ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุก คน กระผมนาย              
วรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สำหรับประเด็นของท่านเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู ่ที ่ 9  งบประมาณ 
2,000,000 กว่าบ้าน หากจะรอให้ดำเนินการจริงไม่สามารถเป็นไปได้เพราะยากมากในการดำเนินการ 
เพราะฉะนั้นเวลาเจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจจะต้องดำเนินการประสานงานกับฝ่ายปกครองและสมาชิกสภาว่าช่วง
ระยะทางใดควรดำเนินการก่อนตามงบประมาณที่มี ปกติการจัดทำโครงการตามแผนจะต้องดำเนินการให้เสร็จ
สิ้นก่อนทำทั้งหมดที่ระบุรายละเอียด แต่หากดำเนินการจริงลงมือปฏิบัติหน้างานจริงไม่จำเป็นต้องดำเนินงาน
ให้สุดเส้นทาง ทำเท่าที่งบประมาณมีก่อนก็ได้ไม่จำเป็นต่อดำเนินการสิ้นสุดในครั้งเดียว ตัวอย่าง ไฟกิ่งเสนอไว้ 
100 จุด แต่งบประมาณมีเพียง 10 จุด ก็ต้องดำเนินการ 10 จุดนั้นก่อน และให้ดำเนินการจุดที่มีความจำเป็น
เร่งด่วนในการติดตั้ง ตัวอย่างถนน กำหนดความยาว 5 กิโลเมตร แต่อาจจะสร้างได้แค่เพียง 500 เมตร        
ซึ่งจะต้องดำเนินการกำหนดจุดว่าจะนำ 500 เมตรนั้นไปดำเนินการ ณ จุดใดที่เร่งด่วนที่สุด  ไม่จำเป็นต้อง
ดำเนินการทั้งหมดภายในครั้งเดียว ขอบคุณครับ  

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านประสงค์ สุก๋า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10 

นายประสงค์ สุก๋า , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
ประสงค์ สุก๋า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10 กระผมจะขอกล่าวโครงการที่ยังไม่ได้
ดำเนินการ โครงการที่หนึ่ง โครงการต่อท่อในการเกษตรของหมู่บ้านม่วงชุม หมู่ 10 อยากจะสอบถามว่า
ขั้นตอนการดำเนินงานได้ดำเนินไปถึงขั้นตอนใดแล้วครับ โครงการที่สอง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางบ้าน
ม่วงชุมไปยังบ้านปางม้า โครงการที่สาม ถนนเส้นทางหนองเต่าอยากสอบถามว่าดำเนินการไปถึงขั้นตอนใดแล้ว 
มีเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

 นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านยิ่งยง จำรัสคีรีไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 11 
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นายยิ่งยง จำรัสคีรีไพร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 11 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย              
ยิ่งยง จำรัสคีรีไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 11 ประเด็นที่หนึ่ง เรื่องของถนนสาย
หลักตั้งแต่บ้านสวนชามาจนถึงบ้านป่าคาดำเนินการไปถึงขั้นตอนใด ประเด็นที่สอง เรื่องงบประมาณปี 2565 
เรื่องขยายผิวจราจรบ้านป่าคาดำเนินการไปถึงข้ันตอนใดแล้วครับ ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย                   
เอกภาค จันทรา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
ม่อนปิ่น หมู่ที่ 12 สำหรับหมู่ที่ 12 เรื่องของการขยายเขตไฟฟ้าเส้นถนนยุทธศาสตร์เข้าไปยังพื้นที่การเกษตร
เส้นทางตีนดอย ชาวบ้านสอบถามว่าองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นรับทราบหรือไม่ว่าตอนนี้ได้มีการ
ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว และมีชาวบ้านบางส่วนได้ดำเนินการขอหม้อแปลงไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว 
และมีข้อสอบถามที่ว่าอีกนานหรือไม่ที่ทางกรมไฟฟ้าจะเปิดการใช้งานไฟฟ้าให้ และอยากจะสอบถามว่าเป็น
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นด้วยหรือไม่ในการที่จะต้องร่วมดำเนินการให้ชาวบ้าน 
ตอนนี้การดำเนินการขยายไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงจ่ายไฟฟ้าให้ชาวบ้านเท่านั้นครับ ประเด็นเรื่องที่สอง 
ที่ได้นำรถ JCB ไปดำเนินการขุดเจาะ ตอนนี้ชาวบ้านด้านบนได้มีการสอบถามว่าเมื่อไหร่จะดำเนินการแก้ไขให้  
เพราะว่าพอน้ำท่วมเศษขยะ เศษไม้ ก็ไหลมาทำให้พ้ืนที่ด้านบนเกิดน้ำท้วมอีก ขออนุญาตสอบถามเท่านี้ครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านบุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 นายบุญทา จันทรา , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
บุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สำหรับโครงการท่อของหมู่ที ่ 10 ได้ดำเนินการ
ประกาศไปหนึ่งครั้งซึ่งก็ยังไม่มีผู้รับเหมา รายละเอียดขออนุญาตให้กองช่างกล่าวเพ่ิมเติมครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านนภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

  นายนภนัย จันทะการ , ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
นภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สำหรับการวางท่อน้ำเพื่อการเกษตร
ของหมู่ที่ 10 กองคลังได้ดำเนินการประกาศไปเรียบร้อยแล้วและไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ ตอนนี้ได้ดำเนินการ
กำหนดราคาใหม่อีกครั้งและจะได้ให้กองคลังดำเนินการประกาศอีกครั้งหนึ่งครับ สำหรับโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปางม้าตอนนี้อยู่ที่กองคลังดำเนินการกำหนดราคากลางเรียบร้อยครับ และขออนุญาต
ตอบประเด็นของท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
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ม่อนปิ่น หมู่ที่ 12 เรื่องของการขยายเขตไฟฟ้า วันที่ได้ดำเนินการไปยังกรมไฟฟ้าโครงการที่ไฟฟ้าได้ดำเนินการ
ลงเสาไฟฟ้า ก็ได้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นแจ้งชาวบ้านให้แต่ละหลังดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าภายใน
บ้านของตนเองเดินสายไฟให้เรียบร้อยก่อนนะครับ และเจ้าหน้าที่กรมไฟฟ้าก็ได้สอบถามว่าเอกสารของ
ชาวบ้านแต่ละรายครบถ้วนพร้อมหรือยังที่จะนำไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ของกรมไฟฟ้า  จึงอยากจะให้รวบรวม
เอกสารให้ครบและนำมาส่งยังเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นเพื่อที่จะได้รวบรวมเอกสารและ
นำส่งไปให้กรมไฟฟ้าให้ชาวบ้าน ถ้าหากครบถ้วนก็จะสามารถดำเนินการส่งกรมไฟฟ้าได้ทันทีครับ สำหรับถนน 
คสล.บ้านม่วงชุม หมู่ที่ 10 บ้าหนองเต่า อยู่ในขั้นตอนของการประมาณการราคากลางอยู่ครับ  

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ , ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุ มทุกคน กระผมนาย              
วรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สำหรับประเด็นหมู่ที่ 11 เรื่องของถนน
ตั้งแต่สวนชาถึงป่าคาดำเนินการออกแบบประมาณราคากลางเรียบร้อยตอนนี้อยู่ที่กองคลังแล้ว  อยู่ในขั้นตอน
ร่างประกาศอยู่เพราะจะต้องประกาศจำนวน 2 เส้นทาง  

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านนภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

  นายนภนัย จันทะการ , ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
นภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สำหรับเรื่องของไหลทางหมู่ที่ 11 
อยู่ในข้อบัญญัติปี 2565 กระผมกำลังเร่งดำเนินการอยู่ และจะนำมาหารือกับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา 
เพราะว่าพื้นท่ีตรงนั้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นพ้ืนที่เขตป่านะครับ เพราะเป็นพ้ืนที่ของบ้านป่าคาที่มีพ้ืนที่ของป่าไม้
ร่วมอยู่ จึงจะต้องดำเนินการขอความชัดเจนว่าจะต้องดำเนินการขออนุญาตจัดทำหรือไม่  ซึ่งถนนเดิมมีอยู่แล้ว 
กว้าง 3 เมตร จะดำเนินการขยาย 1 เมตร ซึ่งในพ้ืนที่หมู่บ้านเป็นเขตพื้นท่ีป่า 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านบุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 นายบุญทา จันทรา , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
บุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สำหรับหมู่ที่ 12 สำหรับเรื่องของท่อรางระบายน้ำ  
ขออนุญาตรับไปและจะดำเนินการลงพื้นที่เพ่ือทำการสำรวจและหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ  

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
นายชนะกิจ อัคคเดชไพบูลย์ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 15 
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 นายชนะกิจ อัคคเดชไพบูลย์ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 15 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
ชนะกิจ อัคคเดชไพบูลย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 15 เรื่องของโครงการงบประมาณ
ปี 2565 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ชั้นเดียว บ้านห้วยนกกก อยากสอบถามว่าดำเนินการถึง
ขั้นตอนใดแล้วครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ , ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย              
วรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตตอบโครงการบ้านห้วยนกกก 
กระผมได้ประสานงานกับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะเข้าไปดำเนินการให้แล้วครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านประสงค์ สุก๋า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10 

นายประสงค์ สุก๋า , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
ประสงค์ สุก๋า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10 ขอเพ่ิมเติมอีกประเด็นหนึ่ง ในพ้ืนที่บ้าน
หนองเต่าเวลาฝนตกจะมีน้ำขังในพ้ืนที่บ้านของชาวบ้าน หากมีงบประมาณอยากให้ดำเนินการแก้ไขให้ด้วยครับ 
จึงอยากจะฝากคณะผู้บริหารให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ด้วย ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านบุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 นายบุญทา จันทรา , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
บุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น นายกขอเข้าไปสำรวจพื้นที่ก่อนนะครับ เพราะนายกยัง
ไม่เห็นพื้นที่เกิดเหตุจึงไม่รู้ว่าควรดำเนินการแก้ไขในแนวทางใด นายกขอลงพื้นที่กับท่านปลัดและผู้อำนวยการ
กองช่างเพื่อเข้าไปสำรวจพื้นที่หาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันครับ  

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ขออนุญาตสอบถามเรื่องของหมู่ที่ 13 เรื่องของโครงการหมู่ 13 จะเริ่มดำเนินการเมื่อไหร่ครับ เหลือโครงการ
รางระบายน้ำครับ เรียนเชิญท่านบุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 นายบุญทา จันทรา , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
บุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขอบ้านเด่นชัย หมู่ที่ 13 ตอนนี้ได้ผู้รับเหมาเรียบร้อย 
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นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุกิน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 นายสวัสดิ์ สุกิน , เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
สวัสดิ์ สุกิน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สำหรับโครงการรางระบายน้ำของหมู่ที่ 13 
กระผมจะดำเนินการติดตามงานให้ครับ  

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ท่านปลัด ผู้อำนวยการกองช่าง และพนักงานเจ้าหน้าที่ที ่ได้เร่งดำเนินงาน
โครงการของแต่ละหมู่บ้านที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน เรียนเชิญท่านบุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 1 

 นายบุญมา เรือนคำจันทร์ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่1 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
บุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 1 ขออนุญาตสอบถามเรื่องของ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อยู่ในงบประมาณปี 2566 สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการอื่นได้
หรือไม่ครับ เพราะโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นโครงการที่ไม่ได้เร่งด่วนเท่ากับการเกิดอุทกภัยอย่ างที่ท่าน
สมาชิกเห็นเรื่องของน้ำท่วม 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ , ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย              
วรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ในแผนพัฒนาท้องถิ่นหากมีบรรจุไว้อยู่แล้ว 
แต่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำโครงการก็ไม่เป็นไรครับ ปล่อยให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเป็นโครงการ
สำรองได้ครับ เพราะสามารถดึงโครงการอื่นที่มีความเร่งด่วนจะแก้ไขปัญหามาจัดทำก่อนได้ครับ  

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย                   
เอกภาค จันทรา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
ม่อนปิ่น หมู่ที่ 12 ขออนุญาตสอบถามเรื่องของเสาไฟฟ้า หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 สามารถทำการเคลื่อนย้ายได้
หรือไม่ครับ เพราะบางพ้ืนที่มีเสาไฟฟ้าอยู่ติดกันถึงสองเสา ขออนุญาตสอบถามครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุกิน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
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 นายสวัสดิ์ สุกิน , เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
สวัสดิ์ สุกิน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น กรมทางหลวงได้กล่าวว่าต้องหมดประกัน 2 ปี 
หากดำเนินการโอนมาใหอ้งค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ถึงจะสามารถโยกย้ายได้ครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นท่านใดต้องการที่จะสอบถามปรึกษาหารืออีกหรือไม่ครับ          
หากไม่มี สำหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นในวันนี้ก็ใช้ระยะเวลาพอสมควร สำหรับวันนี้
กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  คณะผู้บริหาร หัวหน้า
ส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 วันศุกร์ ที่ 27 เดือนพฤษภาคม 2565 ในวันนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดี 
ขอขอบคุณทุกท่านครับ 
 
 
 
 

ปิดประชุม   -           18.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายพิจิตร บัวผัน) 
       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                                     

       ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญท่ี 2 ประจำปี 2565 วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว 
 

เมื่อวันที่                                   
 
 
(ลงชื่อ)                                  กรรมการ      (ลงชื่อ)                                    กรรมการ 
                   (นายสุทธิพร สุภา)                                 (นายบุญมา เรือนคำจันทร์)    
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ 3    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ 1 
 
 
                                   (ลงชื่อ)                               กรรมการ 
                                                 (นางสุกัญญา มะลิแก้ว) 
                                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ 6 

 
 

ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ 2 
ประจำปี 2565 วันที่ 27 เดอืนพฤษภาคม 2565 

 
เมื่อวันที่             เห็นว่าถูกต้อง 

                                                   
       

     (ลงชื่อ) 
(นายณัฏฐพล รินแก้ว) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
 


